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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

.    

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. นางสาวจริยา  สุทธิไชยา      ประธาน 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางอัญชนา  ตราโช       กรรมการ 
 รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. นายกุศล  แย้มสอาด       กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายอิทธิพงศ ์ คุณากรบดินทร์     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวสุธีรา  กิจนานุรส      กรรมการ 
 นักบัญชีช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
6. นางนิยะดา  อภิชาติกาญจนากุล     กรรมการ 
 นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงบประมาณ  
7.  นายเอกราช  ตรีลพ       กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร    
 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้บริหารกองทุนฯ) 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวลดาวัลย์ ค าภา      ติดภารกิจ 

ผู้ชี้แจง 
1. นางสาวกนกพร  วรรณนรากุล   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. นางสาวโสภา  บุญฤทธิ ์   กรมสง่เสริมสหกรณ์ 
3. นายศุภกร  สุขจันทร์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. นายสุรชัย  เปี่ยมคล้า   สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศันสนีย์  นิติธรรมยา      กรมส่งเสริมการเกษตร 
2. นางศรัญยา  ชูรัตน์       กรมส่งเสริมการเกษตร 
3. นางวรมา  นพรัตน์       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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4. นายธนวัฒน์  อุดมสิน      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นางสาวอัจฉรา  ศิลาพงษ์      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. นายเอกพัฒน์  วิรัตน์พงษ์      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. นางสาวร าบีซา แสงอรุณ      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9. นางสาวโยษิตา  เสร็จกิจ      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.40 น. 

  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕61 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 

  กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ไปแล้วนั้น  
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน 22 หน้า และจัดส่งให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข 

ความเห็นที่ประชุม 

  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 11 ในส่วนความเห็นของผู้แทนกระทรวงการคลัง  จาก “ส าหรับตัวชี้วัดในเรื่องบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน สืบเนื่องมาจากกองมาตรฐานควบคุมภาครัฐที่กรมบัญชีกลางได้ออกมาตรฐาน
ฉบับใหม่ในปีงบประมาณ 62 ซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่ควบคุมทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ กองทุน
จึงต้องด าเนินการตามมาตรฐานฉบับใหม่ ทั้งนี้ กองทุนได้มีการท ามาตรฐานอยู่แล้วโดยการท ากฎบัตร  
ปี 2561 แต่ในปี 2562 จะต้องมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามมาตรฐาน ซึ่ง มาตรฐานที่ออกมาหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน และทุกกองทุนได้ส่งผลการประเมินประจ าปี 2561 ไปแล้ว 
จึงคิดว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ิมเติมไม่ได้ประเมินผลการด าเนินงาน ปี 2561” เป็น “ส าหรับตัวชี้วัดในเรื่อง
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สืบเนื่องมาจากกระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ควบคุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด กองทุนฯ จึงต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฉบับใหม่นี้” และชี้แจงว่า มาตรฐานและหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ คือ 
กติกาที่ใช้เดิมเพียงแต่ออกใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนั้น กฎบัตรที่ได้ท าไว้
อาจต้องกลับไปพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฉบับใหม่ด้วย  
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มติที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ตามที่ได้มีการ 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการท างาน ปี พ.ศ. 2562 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนด
เกณฑ์ชี้ วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม  
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปี ๒๕62 โดยแบ่งเกณฑ์วัดการด าเนินงานของกองทุนฯ  
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ๑5 ตัวชี้วัด  
โดยผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 1 – 2 ของปี 2562 มีดังนี้ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของเงินยืมที่

ได้รับช าระคืนตามแผน
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของเงินกองทุนฯ 
ที่ได้อนุมัติเพ่ือสนับสนุน
โครงการ 

 
- ร้อยละ 100 ของแผนการรับคืน ปี 

2562 จ านวน 15,938,525 บาท  
 
- ร้อยละ 100 ของการอนุมัติ

เงินกองทุน ตามกรอบอนุมัติ จ านวน 
100 ล้านบาท 

 
- ได้รับช าระคืนแล้ว จ านวน

8,155,775 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 51.17 ของแผน 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการ ฯ มีมติเมื่อวันที่ 
21 ม.ค. 62 ให้น าเสนอ 
คกก.กองทุนฯ พิจารณา  
2 โครงการ เป็นเงิน 
51.97 ล้านบาท 

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  การจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ผู้ใช้บริการ
หลักและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกองทุน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 

 
 
- ก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งระยะ

ยาวและประจ าปีอย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการ เพ่ือบริหาร
ความสัมพันธ์และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของปีบัญชี 2562 มีค่า
มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2561 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 94.19 

 

 
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
- ได้ส่งแบบส ารวจความพึง

พอใจให้กรมบัญชีกลางและ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัดเพ่ือพิจารณาแบบ
ส ารวจดังกล่าวแล้ว 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  ความส าเร็จของแผน
ปรับปรุงคุณภาพบริการ 

- ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ 
โดยผลส ารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของปีบัญชี 2562 มีค่า
มากกว่าปีที่ผ่านมา 

- คณะท างานฯ เห็นชอบแผน
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 

- ขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการติดตามฯ 
เพ่ือน าเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหาร
เห็นชอบต่อไป 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละความส าเร็จใน

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ
ตามแผนงาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการให้มี
ความเหมาะสม 

 
- ร้อยละ 100 ของการติดตามการ

ด าเนินงานของโครงการตามแผน 
 
 
 
- โครงการที่กลุ่มเกษตรกรเสนอขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่านการ
อนุมัติอย่างน้อย 1 โครงการ 

 
- ไตรมาส 1 ได้ติดตามผลการ

ด าเนินงานครบทุกโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ผลการติดตามไตรมาส 1 

 
- มีโครงการที่กลุ่มเกษตรกร

เตรียมเสนอขออนุมัต ิ
จ านวน 3 โครงการ 

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 
1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม

ภายใน 
 
 

2)  การก าหนดวัตถุประสงค์การ
บริหารความเสี่ยง 

 
 
 

3)  การระบุความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

 
 

4)  การประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

 

 
 
 
- มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน

และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมี
การจัดท ารายงานสรุปน าเสนอเป็น
รายเดือน 

- มีการจัดท า/ทบทวนคู่มือบรหิารความ
เสี่ยงของทุนหมุนเวียน โดยมี
องค์ประกอบที่ดีครบถ้วน พร้อมได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 

-  มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่
แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า
กับปีที่ประเมินได้ชัดเจน 

- มีการประเมินทั้งโอกาสและ
ผลกระทบครบทุกความเสี่ยง รวมถึง
มีการจัดท าแผนภาพความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

 
 
 
- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน 3 

ช่องทาง ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต ์
และโทรศัพท์ โดยจัดท าสรุป
เป็นรายเดือนทุกเดือน 

- คกก. มีมติเมื่อวันที่ 
  1 ส.ค. 61 เห็นชอบ 
  แผนบริหารความเสี่ยง 
  ปี 2562 
 
 
 
     คกก. มีมติเมื่อวันที่  

  1 ส.ค. 61 เห็นชอบ 
  แผนบริหารความเสี่ยง 
  ปี 2562 
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5)  การตอบสนองความเสี่ยง 
 
 

 
 
 
 

6)  กิจกรรมควบคุมภายใน 
 
 
 
 
7)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
8)  การติดตามผลและการ 
     ประเมินผล 

- ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบ
ทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมี
การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่
ละทางเลือก และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

 
- มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ

ที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและ
มีการสอบทานเปน็รายเดือนครบ 12 
เดือน 

 
- ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
และสามารถลดความเสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
- การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

- คกก. มีมติเมื่อวันที่  
1 ส.ค. 61 เห็นชอบ 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ปี 2562 

 
 
 
- มีการสอบทานแยกทาง

การเงินและไม่ใช้ทางการ
เงินทุกไตรมาสและมีการ
รายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
- กลุ่มตรวจสอบภายในได้

ด าเนินการตามมาตรฐาน
การตรวจสอบตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  การตรวจสอบภายใน 
1) การทบทวนโครงสร้างองค์กร 

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การให้ทุนหมุนเวียนมี 
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า 
ทุนหมุนเวียน  

2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
- ทบทวนองค์กรเพ่ือเตรียมความ

พร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร 
อัตราก าลัง และบุคลากร ส าหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจ า 

- ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และ
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วม
ประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจ
สอบภายใน และได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนทราบ 

 
- กองทุนฯ มีผู้ตรวจสอบ

ภายในประจ าทุนหมุนเวียน 
จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน
อยู่ที่หน่วยตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

- อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ภายในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ 
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3) การปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

- มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและ
แก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
และรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
รับทราบ 

 

- รอผลการตรวจสอบ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล 

1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

 
 
 
 
 
 
 
2) การบริหารจัดการสารสนเทศ

และดิจิทัล 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียน และตอบสนองต่อ
นโยบาย 

 
 
- จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผน
ยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน 
ตอบสนองต่อความต้องการของทุน
หมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

- ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  

- ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
และตอบสนองต่อนโยบาย 

 
 
- คกก. มีมต ิเมื่อวันที่ 18 

มิ.ย. 61 เห็นชอบแผน
แม่บทสารสนเทศและ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

       อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

ตัวชี้วัดที่ 5.1  บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

1) การจัดให้มีหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2563  

 
 
 

 
 
 
 
 
- คกก. ก าหนดให้มีหรือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2563 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน  
มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจ
ของทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 
 
       จะเสนอคณะกรรมการ 
       บริหารพิจารณาในช่วง 
       เดือนกรกฎาคม 2562 
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2) ระยะเวลาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 ของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

3) การติดตามระบบการบริหาร
จัดการที่ส าคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

4) การจัดให้มีระบบประเมินผล
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

 
 
 
5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
6) ผลส าเร็จจากการก ากับดูแล

ทุนหมุนเวียนของ 
คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

- คกก. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 อย่างรวดเร็วอย่าง
น้อย 2 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป 

 
 
- คกก. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่าง
ครบถ้วนตามระบบการบริหาร
จัดการที่ส าคัญ 

- การประเมินผลผู้บริหารทุน
หมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมี
หลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับองค์กร 

- การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล 

 
- ผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจ าปี 

ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังมากกว่าปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
- มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
บริหารทราบเป็นประจ าทุก
ไตรมาส 
- คกก. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้อย่างชัดเจน
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วนผ่านทาง  
www2.oae.go.th/FTA 
-จะได้รับการประเมินภายหลัง
จากสิ้นปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 5.2  การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1) การจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ 
-  มีโครงสร้างการบริหารงาน 

ทุนหมุนเวียนเพ่ือระบุงานและ
ต าแหน่งงาน 

-  มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ 
ค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) เพ่ือก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของ
แต่ละต าแหน่งงาน 

-  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล เพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามความคาดหวังที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์การท างานของ

 
 
 
- กรมบัญชีกลางให้ความ

เห็นชอบโครงสร้างการ
บริหารงานกองทุนแล้ว 

- กรมบัญชีกลางให้ความ
เห็นชอบ Job Description 
ของกองทุนแล้ว 

 
 
- จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 

1 ช่วงเดือนมีนาคม 2562 
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2) การจัดท าและด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

หน่วยงานตนเอง โดยการก าหนด
เป้าหมายการท างานจะต้องท า
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  

- ความสอดคล้องของแผนฯ ต่อ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของทุน
หมุนเวียน 

 
 
 
- คกก. มีมติเมื่อวันที่  
  1 ส.ค. 2561 เห็นชอบ

ยุทธศาสตร์กองทุน 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/ 
           กระทวงการคลัง 

ตัวชี้วัดที่ 6.1  การเบิกจ่ายตาม
แผนการเบิกจ่ายที่ได้รับ
อนุมัติ 

 
 
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้น

จริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนประจ าปีบัญชี 2562  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

 
 
 
 
 
 
- ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้น

จริงเทียบกับแผนการเบิกจ่าย 
ภาพรวมประจ าปีบัญชี 2562  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

     -ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 
     -ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 
     -ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 
     -ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 

 
 
- ปี 2562 มีงบลงทุนในการ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 
เครื่อง เป็นเงิน 32,000 
บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
น าเสนอขอความเห็นชอบ
ให้จัดหาจากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี
ก าหนดจัดการประชุม 

- ได้เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 
2.216 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.36 จากงบ
บริหารกองทุนฯ จ านวน 
4.582 ล้านบาท 

ตัวชี้วัดที่ 6.2  การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 6.3  การด าเนินการตาม

แผนพัฒนาระบบการ
จ่ายเงิน และการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

- บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ
บริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 
(NBMS) โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง 12 เดือน 

- ทุนหมุนเวียนสามารถด าเนินการ
จ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมการรับ - จ่าย ทั้งหมด  

- ได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่  
  ต.ค. 61 – มี.ค. 62 ครบถว้น  
 
 
- อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง
วิธีการเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้ได้
ท าการเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
ธนาคารกรุงไทย และขอใช้
ระบบ Internet Banking 
แล้วอยู่ระหว่างรออนุมัติ 
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ความเห็นที่ประชุม 

  ประธาน สอบถามว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถจัดซื้อได้เมื่อไร 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเดือนพฤษภาคม  
  ประธาน สอบถามว่า ตัวชี้วัดอะไรทีค่าดว่าจะท าไม่ได ้
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ได้อนุมัติเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ ที่ก าหนดให้อนุมัติได้ร้อยละ 100 ของกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้
อนุมัติเงินให้กับโครงการใด อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีโครงการที่ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จ านวน 
2 โครงการ วงเงินประมาณ 52 ล้านบาท ซึ่งจะได้น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอกองทุนฯ พิจารณาอีกกว่า 300 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการที่มีความพร้อมและคาดว่าจะเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาได้  จ านวน 2 
โครงการ คือ โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนม ของ อ.ส.ค. จ านวนเงิน 40 ล้านบาท และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเลี้ยงกระบือ จ านวนเงิน 33 ล้านบาท  
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการใดมีความเป็นไปได้ มีความคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์ และสามารถใช้เงินได้ตามกฎระเบียบของกองทุนฯ ควรเร่งด าเนินการ ถ้าโครงการใดต้องกลับไป
ปรับปรุง ก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการช่วยให้ค าแนะน า ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่า ผลการด าเนินงานจะต้องท าได้ 
ร้อยละ 100 หรืออนุมัติเงินให้โครงการได้ 100 ล้านบาท ถ้าโครงการไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดความคุ้มค่า 
หรือไม่สามารถปรับโครงสร้างได้ อาจต้องยอมตกตัวชี้วัด เพราะกองทุนฯ ใช้หลักความคุ้มค่าของการใช้
เงินกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปรียบเทียบกับกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ)  ให้ความเห็นว่า กองทุนฯ  
ไม่จ าเป็นต้องท าให้ได้ถึงร้อยละ 100 เพราะการอนุมัติโครงการเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้ บางครั้งมีโครงการ
เข้าจ านวนมากแต่วงเงินโครงการไม่ถึง 100 ล้านบาท และในบางครั้งมีเพียง 3 - 4 โครงการที่เสนอมา  
แต่วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบโครงการใดขึ้นมาพิจารณา และสิ่งที่อยากเห็น คือ 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาและแผนที่ก าหนดไว้ เพราะหลายโครงการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผน 
ซึ่งบางครั้งติดขัดในเรื่องระเบียบราชการ ท าให้ต้องมาขออนุมัติเพ่ือขยายเวลา ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ  
ไมส่ามารถประชุมได้ทันที ท าให้โครงการล่าช้าไมเ่ป็นไปตามเวลา 
  กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอแนะว่า 
ปัจจุบันมีหลายโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนฯ มาขอขยายเวลาการช าระเงินคืน ขอปรับเปลี่ยนแผน 
ท าให้เกิดความกังวลว่าโครงการอาจจะมีปัญหา จึงอยากให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามและเร่งรัดผลการ
ด าเนินงานโครงการ และให้ความเห็นว่า ในฐานะที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
ที่ประชุมได้กลั่นกรองโครงการด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ บางโครงการ 
ที่เสนอมา คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วไม่สามารถท าได้จริง ไม่มีความเป็นไปได้ ก็จะขอให้ผู้เสนอ
โครงการถอดถอนโครงการ หรือน าโครงการกลับไปแก้ไข ซ่ึงมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ละเอียด 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า อาจเป็นการขัดแย้งกันเองระหว่างการต้องการความคุ้มค่า และการ
สนองประโยชน์ต่อส่วนรวม หากการพิจารณาจะมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าเพียงอย่างเดียว อาจท าให้เสียเวลาในการ
บริหารจัดการ เช่น โครงการมีความจ าเป็นต้องรีบด าเนินการให้เสร็จภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี เพ่ือจัดการกับ
กิจกรรมทั้งหมด แต่ถ้ามุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่ามากเกินไป อาจท าให้การจัดการกิจกรรมอ่ืนล่วงเลยเวลา และ
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับเวลาด าเนินงานจนท าให้ต้องมีการขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และหากโครงการ
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เกิดความล่าช้า และมีกติกา หลักเกณฑ์ และมาตรฐานมาใหม่ จะท าให้โครงการหยุดชะงัก เพราะเมื่อมีกติกา
ใหม่ เจ้าของโครงการอาจจะต้องขอปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกติกาใหม่ ซึ่ง ถ้าเป็น
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 3.2 ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  ตั้งแต่ปี 2549 – 15 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ 11 ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และสุกร เป็นเงิน 810,765,523.28 บาท แยกเป็น 
       - เงินจ่ายขาด 455,210,623.28 บาท 
       - เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 355,554,900.00 บาท  
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ติดตามการช าระคืนเงินยืมและผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ แล้ว สรุปได้
ดังนี้ 
  1) การส่งช าระคืนเงินยืม 
       - นับตั้งแต่กองทุนฯ เริ่มด าเนินงานจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 มีโครงการที่ครบ
ก าหนดช าระคืนเงินตามแผนแล้ว 16 โครงการ เป็นเงิน 165,294,288 บาท และทุกโครงการได้ส่งช าระคืน
ครบถ้วน 165,294,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินยืมที่ครบก าหนดช าระ 
       - ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 มีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 184,860,612 บาท 
ในจ านวนนี้เป็นลูกหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2562 จ านวน 7,782,750 บาท 
  2) ผลการด าเนินงานของโครงการ 
       ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการที่ยังไม่ปิดโครงการ จ านวน 16 โครงการ พบว่า  
มี 4 โครงการที่ประสบปัญหาการด าเนินงาน ได้แก่ 
       2.1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการก่อสร้าง
โรงช าแหละมาตรฐานไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่ายังด าเนินการก่อสร้างโรงช าแหละ
มาตรฐานไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก มีการปรับปรุงแบบโรงช าแหละให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
มาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์ รวมถึงความล่าช้าในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน ขยายเวลาการช าระคืนเงิน และเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ฯ และตามมาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์  
       2.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ  ประสบ
ปัญหาในกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถจัดหาเกษตรกร 
ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 – ปีที่ 3 ได้ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าสวน
เขาทะลุส่วนใหญ่ปลูกกาแฟในพ้ืนที่ป่า ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
แล้วมีมติเมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณายกเลิกกิจกรรม 
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การฝึกอบรมเกษตรกร ปีที่  2 – ปีที่  3  เนื่ องจากกิจกรรมการอบรมมิได้ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ 
ผลประกอบการของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ 
       2.3) โครงการเพ่ิมมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) โดยโครงการนี้กองทุนฯ ได้
สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรก แต่ปัจจุบันได้หยุดด าเนินกิจกรรม
การผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกชั่วคราว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการรับรองจาก อย. โดยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ 
จ ากัด แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด และจะเสนอ อย. ตรวจพิจารณา
รับรองอีกครั้ง อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่ประสบปัญหาการส่งช าระคืน เนื่องจากสหกรณ์ฯ น ารายได้จาก
ธุรกิจอ่ืนมาส่งช าระคืนกองทุนฯ 
       2.4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อ
บ้านแสนแก้ว กองทุนฯ ได้โอนเงินให้กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือด าเนินงาน
โครงการ ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แต่จากการติดตามพบว่าขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังไม่ได้รับ
เงินจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาด าเนินงานโครงการ และจะส่งผลกระทบต่อแผนช าระคืน
เงินด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เพ่ิงเกิดเหตุการณ์วาตภัยในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ท าให้โรงเรือนส าหรับรองรับโค 
พังเสียหายทั้งหมด ในเบื้องต้น ทางอ าเภอ และ อบต. ได้ลงพ้ืนที่เข้าไปตรวจสอบและได้เยียวยาให้กลุ่มฯ 
จ านวน 5,000 บาท และกองทุนฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ก าลังใจและดูความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
ให้ค าแนะน าเพ่ือให้โครงการสามารด าเนินงานต่อไปได้ 
 
ความเห็นที่ประชุม 
  ประธาน เสนอแนะว่า อาจขอใช้ก าลังทหาร โดยให้กลุ่มฯ ประสานกับทางอ าเภอ ซึ่งจะมี กอ.
รมน. ประจ าอ าเภออยู่  ขอความช่วยเหลือให้มาช่วยก่อสร้างโรงเรือนขึ้นใหม่ วัสดุอุปกรณ์อาจจะใช้วิธี 
รับบริจาค และกองทุนฯ รวมถึงกรมปศสุัตว์ ควรเข้าไปดูแล เนื่องจากประสบปัญหาระหว่างด าเนินโครงการ  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ภัยธรรมชาติ 
เป็นเหตุสุดวิสัย ต้องไปดูว่าหน่วยงานไหนที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว เพียงแต่ถ้าได้รับเงินช้า โครงการ
จะด าเนินการต่อไม่ได้ ปัจจุบันมีโครงการโคเนื้อเข้ามาเป็นจ านวนมาก และที่ผ่านมาโครงการโคเนื้อก็มีปัญหา
ทุกโครงการ ถ้าไม่ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดโครงการอาจจะเกิดปัญหาได้ และเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องรอให้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งกรรมการไม่ขัดข้องถ้าหากโครงการมีปัญหาและมาขอปรับแผน 
เพียงแตถ่้าโครงการที่เสนอมามีปัญหาตั้งแต่แรก เมื่อโครงการเกิดความล่าช้า การด าเนินงานทุกอย่างจะเปลี่ยน
ทั้งหมด ดังนั้น ควรพิจารณาว่า โครงการที่เสนอเข้ามาจะท าอย่างไรให้สามารถด าเนินการได้ไม่ติดขัด ติด
ระเบียบราชการหรือไม่ 
  ประธาน เสนอแนะว่า อาจน าเรื่องของการประกันภัยธรรมชาติเข้ามาผูกไว้กับโครงการ 
อาจจะต้องมีการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ในครั้งต่อไปที่
กองทุนฯ จะอนุมัติโครงการ ถ้าเจอภัยพิบัติ ลองดูว่าจะผูกอย่างไรกับโครงการที่เราจะให้ แล้วเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการจะต้องผูกไว้กับประกัน จะได้มีหลักประกัน แต่ก็ต้องไปดูว่าบริษัทประกันเขาจะรับหรือไม่ เป็นไป
ได้หรือไม่ เบี้ยประกันแพงหรือไม่ ซึ่งการท าประกันจะเป็นการการันตีว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา ก็มีเงินชดเชย ดีกว่า
นั่งมองดูความเสียหาย แล้วขยายเวลา เราต้องหาเมนูใหม่ๆ เพ่ือคุ้มครอง และบริหารความเสี่ยงโครงการ ลองดู
ว่าจะจัดให้อยู่ในข้อตกลง เงื่อนไขอย่างไร  
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  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ควรหารือกับสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยว่า มีภัยอะไรที่สามารถประกันความเสียหายให้เกษตรกรได้ การเสียเบี้ยประกันภัย 
1,000 – 2,000 บาท อาจดีกว่าการรอความช่วยเหลือจากทางจังหวัด และหารือกับสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยว่า ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย  
  ประธาน เสนอแนะว่า อาจท าเป็นโครงการน าร่อง เพ่ือทดลองดูผลการด าเนินงาน ถ้าเกิด
ประโยชน์อาจมีการขยายผลต่อไป โดยใส่ไว้เป็นเงื่อนไขคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ 
 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นประธาน เกี่ยวกับการท าประกันภัย
โครงการไปพิจารณาด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ผลด าเนินงานตามแผนด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจ าปี 2562 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2561 เห็นชอบแผนการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 3 แผนงาน 
โดยมีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 ดังนี้ 
 

แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. แผนบริหารความเสี่ยง 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 

ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึง
ผลกระทบด้านตลาด 

จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน 
รวม 100 คน 

- จะจัดการฝึกอบรมในช่วงเดือน  
  มิ.ย. 62 

 2. จัดการอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการ  

300 คน - จัดอบรมแล้ว 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการ 
  ฝึกอบรมแล้ว 328 คน 
-  

 3. การดูแลระบบฐานข้อมูล
โครงการ 

1 ระบบ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลและปรับปรุง 
  ฐานข้อมูล 
  โครงการเป็นประจ าทุกเดือน 

 4. ประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ช่วย
สนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

6 โครงการ - ด าเนินการแล้ว โดยได้รับความ
ร่วมมือ  จาก สศท. ที่มีโครงการในพื้นที ่

 5. การจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู้บรหิาร
ทราบทุกเดือน 

ทุกเดือน - จัดท ารายงานประจ าเดือนมีนาคม
แล้ว 

 6. การจดัท ารายงาน
ทางการเงินรายเดือนและ
รายไตรมาส 

ทุกเดือน/ทุกไตรมาส - รายงานทางการเงินประจ าเดือน 
  มีนาคมแล้ว 
- มีการจัดท ารายงานทางการเงินประจ า 
  ไตรมาส 2 แล้วในเดือนเมษายน 62  

 7. การตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง - กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายใน 
  แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท า 
  รายงานผลการตรวจสอบ 
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แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 8. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี บุคลากรทุกคนไดร้ับการอบรม - บุคลากรร้อยละ 81.82 ได้เข้ารับการ 

  อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ 
  ปฏิบัติงานแล้ว 

 9. การแจ้งเตือนการเบิกเงิน 
การจ่ายเงิน และการรับคืน
เงิน 

เบิกเงิน  5 โครงการ 
คืนเงิน 10 โครงการ 

- แจ้งเตือนเบิกเงิน 3 โครงการ 
- แจ้งเตือนคืนเงิน 7 โครงการ 

 10. ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในแตล่ะขั้นตอน
การพิจารณาโครงการ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินการ
พิจารณาโครงการ และให้
ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอน
และระยะเวลาที่คาดว่า 
จะไดร้ับอนุมัต ิ

- ก าหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละ 
  ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว 
- ได้ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้เข้าใจ 
  และถือปฏิบัติแล้ว 

 11. จดัท าแผนปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ 

1 แผน - คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล 
  ได้เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่  
  27 ก.พ. 62 
- ลธก. ในฐานะประธานคณะ 
  กรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ 
  แผนฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 

 12. การจัดการความรู้ 
(KM) 

เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู ้
ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
อย่างครบถ้วน 

- จัด KM ในเรื่อง การปฏิบัติตาม 
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
  กองทุนฯ พ.ศ. 2561 

2. แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การดูแลและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร ์

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  อย่างต่อเนื่อง 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
  2 เครื่อง 

- จัดจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อ 
  ดูแลและบ ารุงรักษาเครือ่งคอมพิวเตอร ์
  และอุปกรณ์ พร้อมดูแลระบบ 
  สารสนเทศของกองทนุฯ เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เพื่อให้ 
  เพยีงพอกับ เจ้าหน้าที่ในอัตรา 1 : 1 

 2. การดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่าย (Website) 

Website ของกองทุนฯ มี
ข้อมูลที่เผยแพร่ที่ทันสมยั 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ส าหรับบคุคลทั่วไป 

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
และขณะนี้อยู่ ระหว่างการวางแผน
ออกแบบ Website เพื่อให้มีรูปแบบที่
น่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน 

 3. ให้บริการวเิคราะห์
โครงการเบื้องต้นผ่านระบบ 
e-Service 

มีการให้บริการวิเคราะห์
โครงการผ่านระบบเครือข่าย 
และสามารถแจ้งผลการ
วิเคราะหเ์บื้องต้นภายใน  
7 วัน 

ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่เตรียม
เสนอขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 5 โครงการ 

 4. การพัฒนาฐานข้อมลูเพื่อ
การตัดสินใจ 

มีโปรแกรมประยุกต์ที่ง่ายต่อ
การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น 
และรูปแบบการรายงานที่
น่าสนใจ 

- อยู่ระหว่างการออกแบบรายงานตาม
ระดับผู้ใช้งาน 
     - ผู้บริหาร คกก./อกก. 
     - เจ้าหน้าที่ภายใน 
    - บุคคลทั่วไป 
- คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 62 



14 
 

แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. ก าหนดตัวช้ีวัดระดบับุคคล
และระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าตัวช้ีวัดระดับบุคคลและ
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดท าตัวช้ีวัดระดับบคุคลและ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปีแล้ว 

 2. พัฒนาระบบบริหาร
อัตราก าลัง 

ระดับความส าเร็จของระบบ
การวางแผนและบริหาร
อัตราก าลังของกองทุน 

- ด าเนินการสรรหาบุคลากรครบตาม 
  กรอบอัตราก าลังแล้ว 

 3. ทบทวนโครงสร้างการ
บริหารงานกองทุนฯ 
 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของกองทุนฯ 

- จะด าเนินการไตรมาสที่ 4 

 4. การจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ ไดร้ับการ
อบรมในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง
กับต าแหน่งงานอย่างน้อยคน
ละ 1 หลักสตูร/ป ี
 
 

- เข้ารับการอบรมแล้ว จ านวน 9 ท่าน 
  อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร คิดเป็น 
  ร้อยละ 81.82 
 

 5. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการความรู้ (KM) 

มีการจัดท า KM ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการใช้งาน ปีละ 
1 เรื่อง 

- จัด KM ในเรื่อง การปฏิบัติตาม 
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
  กองทุนฯ พ.ศ. 2561 

 6. เสริมสร้างความผาสุก
และผูกพัน 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม
การท างานในระดับสูง 

- ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
  ปีละครั้ง โดยมีก าหนดประเมินใน 
  เดือนกันยายน 62 

 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.4 ฐานะทางการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. กองท ุนปร ับ โครงสร ้างการผล ิตภาคเกษตรฯ ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณตั ้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2549 – 2562 รวมเป็นเงิน 918 ล้านบาท 
  2. ตั้งแต่ปี 2549 – 15 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการด าเนิน โครงการภายใต้กองทุนปรับ โค รงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รวมทั้ งสิ้ น 
810,765,523.28 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 355,554,900.00 บาท และเงินจ่ายขาด 
455,210,623.28 บาท 
  3. ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีเงินสดจ านวน 
316,316,534.94 บาท โดยในจ านวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 
2549 – ปีปัจจุบัน จ านวน 11,539,843.93 บาท ดังนั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงิน
คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 304,776,691.01 บาท 
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  4. ประมาณการรับ - จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  
 ยอดเงินคงเหลือ ณ 15 เม.ย. 2562  286.76 ล้านบาท 

 บวก ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 50.00 ล้านบาท 

 บวก รับช าระเงินยืมตามแผนปี 2562 11.18 ล้านบาท 
รวมรายได ้ 347.94 ล้านบาท 

 หัก จ่ายเงินโครงการที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติในปี 2562 100.00 ล้านบาท 

 หัก จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามภาระผูกพัน 7.45 ล้านบาท 

 หัก ค่าบริหารกองทุนฯ ปี 2562 2.49 ล้านบาท 
รวมค่าใช้จ่าย 109.94 ล้านบาท 
คาดว่าจะมีเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2562 238.00 ล้านบาท 
         หัก ภาระผูกพันโครงการที่อนุมัติแล้ว 4.43 ล้านบาท 
ดังนั้น จะมีเงินสดคงเหลือส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 233.57 ล้านบาท 
 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งกรมบัญชีกลางขอไม่ส่งเงินคืน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ช่วงครึ่งปีแรก ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  1. ความเป็นมา 
  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ก าหนดตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้าน
ที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กรณีทุนหมุนเวียนที่ ใช้หน่วย
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยก าหนดเกณฑ์ชี้วัด ดังนี้  
  ข้อย่อยท่ี 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  ระดับที่ 1 ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายใน
      ของส่วนราชการต้นสังกัด 
  ระดับที่ 3 ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายใน 
      ของส่วนราชการต้นสังกัด และได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการ
      ตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ  
  ระดับที่ 5 ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายใน  
      ของส่วนราชการต้นสังกัดและผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการ 
      ตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ
      คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ  
 
  ข้อย่อยท่ี 2 การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ  
  ระดับที่ 1 ทุนหมุนเวียนไม่มีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบได้ให้ไว้ในรายงาน
      ผลการตรวจสอบ 
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  ระดับที่ 3 มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแต่แก้ไขแล้วเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดและ
      รายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ 
  ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ ก าหนดและ 
      รายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนรับทราบ 

  2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ ช่วงครึ่งปีแรก 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานการเงินและข้อมูลในที่
บันทึกในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน ซึ่งฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปหารือกรมบัญชีกลางเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน  
 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ 
       ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า  
1. ความเป็นมา  
  1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60 
อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) 
โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน 22,446,440 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาดจ านวน 2,514,040 บาท  
และเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจ านวน 19,932,400 บาท ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี ระยะเวลาคืนเงิน 7 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ โดยมีกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย 
 1) อบรมเกษตรกรน าร่อง  จ านวน 10 ราย โดยกรมวิชาการเกษตร 
 2) จัดท าแปลงกาแฟต้นแบบ 1 ไร่ ต่อเกษตรกรน าร่อง 1 ราย โดยกรมวิชาการเกษตร 
 3) อบรมเกษตรกรขยายผล  ปีละ 50 ราย จ านวน 3 ปี รวมเป็น 150 ราย โดย  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 4) พัฒนาปรับปรุงโรงงานแปรรูปเดิมให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยจัดซื้อเครื่องบรรจุซอง
อัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟ 3 IN 1 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ 
 5) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านตลาดกาแฟ ปีละ 100 ราย 3 ปี รวม 300 ราย 
  1.2 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้ปรับปรุง
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ  ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กิจกรรมการอบรมเกษตรกร เรื่องคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นดังนี้  
 1) เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ ในกรณีหากไม่เป็นสมาชิกต้องมีพ้ืนที่
ปลูกกาแฟในจังหวัดชุมพร 
 2) สมาชิกต้องไม่เคยผิดสัญญากับกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ 



17 
 

 3) พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน 
 4) ในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้พิจารณาจากสมาชิกของ 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุเป็นล าดับแรก หากเกษตรกรไม่ครบตามเป้าหมายให้พิจารณารับสมัครจาก
เกษตรกรภายนอกกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ  
 5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องยินดีจ าหน่ายผลผลิตกาแฟให้กลุ่มเกษตรกรท าสวน
เขาทะลุ 
  1.3) มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยกเลิก
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ปีที่ 2 และปีที่ 3 เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามเป้าหมายของโครงการ 

2. ข้อเท็จจริง 
  จากการด าเนินโครงการในปีที่ 1 พบว่า สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายในทุกๆ กิจกรรม 
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดฝึกอบรมเกษตรกรขยายผล ไม่สามารถคัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรท าสวน  
เขาทะลุ เข้ารับการอบรมได้ครบ 50 คน เนื่องจาก กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุมีสมาชิก 981 ราย แต่มี
สมาชิกเพียง 20 ราย ที่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ดังนั้น หากพิจารณาตามคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว จะมีสมาชิกของกลุ่มฯ เพียง 20 ราย เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จึงจ าเป็นต้องรับสมัคร
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภายนอกกลุ่มท าสวนเขาทะลุเข้าร่วม 

3. ข้อเสนอของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในปีที่ 2 เนื่องจาก 

ไม่สามารถหาบุคคลที่คุณสมบัติตามเป้าหมายของโครงการได้ เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีพ้ืนที่
ปลูกกาแฟไม่อยู่ในเขตป่าสงวน เมื่อพิจารณาจากรายชื่อเกษตรกรของกลุ่ม จ านวน 981 ราย ปรากฏว่า 
สมาชิกส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติในเรื่องของพ้ืนที่ และหากรับสมัครเกษตรกรนอกกลุ่มฯ ก็จะไม่สัมพันธ์กับการใช้
เงินของโครงการที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุเพียงกลุ่มเดียว  

ดังนั้น หากด าเนินการกิจกรรมต่อในปีที่ 2 ควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการในส่วนของ “พ้ืนที่เกษตรกรต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน” หรือตัดคุณสมบัติดังกล่าว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการในปีต่อไปได ้

 

4. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  

  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมครั้งที่  2/2562 เมื่อ วันที่  25 มีนาคม 2562 แล้วมีมติ ให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรขยายผล  
ซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรท าสวน
เขาทะลุ ปีที่ 2 และปีที่ 3 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เรื่อง “พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน” เจตนาเพ่ือป้องกันและไม่ส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดท าสวน
เกษตรที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน GAP ซึ่งตามเงื่อนไขของการรับรอง GAP ต้องเป็น
พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ฉะนั้น แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสามารถเข้า
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รับการฝึกอบรมได้ แต่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ก็ไม่สามารถได้รับการรับรอง GAP และหากจะรับ
สมัครเกษตรกรนอกกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ ที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเข้ารับการอบรม ข้อเท็จจริง  
ก็รับทราบว่าไม่สามารถจัดหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบ  
ตามเป้าหมายของโครงการ อีกทั้งการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรนอกกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ เป็น
ผลประโยชน์ทางอ้อมที่กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุจะได้รับ ดังนั้น หากจะยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรม
ดังกล่าวก็มิได้ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ 
 
ความเห็นที่ประชุม 

  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า เมื่อครั้งที่อนุมัติ
โครงการกองทุนฯ ทราบหรือไม่ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในเขตป่าสงวน และเป็นการท าผิดตาม พ.ร.บ. 
ป่าไม ้หรือ พ.ร.บ. อุทยานหรือไม่ หรือว่าสามารถท าได้  
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เมื่อครั้งที่ก าหนดโครงการได้รับทราบเบื้องต้นแล้วว่า
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มท าสวนเขาทะลุ บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการให้คัดเลือกเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เป็นล าดับแรกก่อน ถ้าหา
ไม่ได้จึงให้ไปคัดเลือกเกษตรกรภายนอกกลุ่มฯ ซึ่งจากการด าเนินงานในปีที่ 1 พบว่าสมาชิกของกลุ่มฯ  
มีจ านวน 981 ราย เป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 20 ราย จึงคัดเลือกทั้ง 20 รายเข้ารับการอบรม 
และคัดเลือกเกษตรกรภายนอกกลุ่มฯ อีก 30 คน เพ่ือให้ครบเป้าหมาย 50 ราย แต่ในการด าเนินงานต่อเนื่อง
ปีที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตรมีความเห็นว่าการอบรมเกษตรกรภายนอกกลุ่มฯ ไมก่่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มฯ 
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคุณสมบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการไม่บุกรุกพ้ืนที่ป่า
สงวนเพือ่ให้สมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมได้ 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า โครงการนี้มี 
ทั้งเกษตรกรที่อยู่ในเขตและนอกเขตพ้ืนที่ป่าสงวน แต่หลังจากการอบรมแล้วจะต้องไปท าอะไรต่อหรือไม่  
หรือต่อให้ไม่อบรมเกษตรกรก็ยังสามารถท ากิจกรรมต่อเนื่องได้ ถ้ายกเลิกเฉพาะกิจกรรมการอบรมเกษตรกร 
ส่วนกิจกรรมอ่ืนด าเนินการตามปกติ ทางกองทุนฯ ได้มีการสอบถามกลุ่มฯ หรือไม่ว่าถ้ายกเลิกกิจกรรมอบรม
แล้วจะกระทบอะไรหรือไม่  
  กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ความเห็นว่า  
เมื่อเริ่มโครงการ การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้พิจารณาจากสมาชิกของกลุ่ม ฯ แต่
เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มฯ มีเพียง 20 ราย ที่มีเอกสารสิทธิ์  ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เสนอขอ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติว่า จะคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่มเป็นล าดับแรก แต่ถ้าหาเกษตรกรในกลุ่มฯ ได้ไม่ครบถ้วนก็
สามารถหาเกษตรกรจากภายนอกกลุ่มฯ ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการอนุมัติคุณสมบัติ
เกษตรกรไปเมื่อปีที่ผ่านมา และกรมส่งเสริมการเกษตรก็สามารถหาเกษตรกรจากภายนอกกลุ่มได้อีก 30 ราย 
โดยหลักสูตรการอบรมเป็นการอบรมเพ่ือการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มองว่า 
การผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP รวมถึงคุณสมบัติของการขอ GAP คือเกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ถ้า
เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แม้ว่าเกษตรกรจะได้รับการอบรมเรื่อง GAP ไป เกษตรกรก็ไม่สามารถ 
ขอ GAP ได้ ดังนั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงพิจารณาว่า ในเมื่ออบรมเรื่อง GAP ไปก็ไม่มี
ประโยชน์ก็ไม่ควรที่จะอบรม เพราะคุณสมบัติเกษตรกรและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ขัดแย้งกัน และ
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรก็แจ้งว่าไม่สามารถหาเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่อยู่ภายนอกกลุ่มฯ ได้แล้ว จึง
พิจารณาว่าควรยกเลิกกิจกรรมหลักสูตรการอบรม GAP และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้มีการ
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สอบถามว่า ถ้าจะเปลี่ยนหลักสูตรการอบรมเป็นเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ GAP ได้หรือไม่ กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้แจ้งให้ทราบว่า การจัดอบรมเรื่องอ่ืนๆ ทางกรมฯ ได้มีการจัดอบรมไปหมดแล้ว เช่น เรื่องของ
วิธีการปลูกกาแฟ เรื่องของการตัดแต่งฟ้ืนต้นท าสาว ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ประเด็นเรื่องการยกเลิกกิจกรรมจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ 
หรือไม่ จากการที่ได้มีการสอบถามกลุ่มฯ พบว่าไม่ส่งกระทบแต่อย่างใด เพราะการอบรมเป็นการพัฒนา
เกษตรกร ส่วนการรับซ้ือสารกาแฟ กลุ่มฯ ได้ด าเนินการรับซื้อเป็นการท่ัวไปอยู่แล้วแมไ้ม่มีการอบรม 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เสนอแนะว่า ควรระบุความเห็น
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ที่ได้สอบถามเจ้าของโครงการไว้ด้วย และสอบถามว่า ถ้ายกเลิก
กิจกรรมการอบรม ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะน าเงินส่งคืนกองทุนฯ หรือน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืนของ
โครงการ  
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้มีการเบิกเงินไปใช้ 
ในกิจกรรมการอบรมเกษตรกร  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า หากเกษตรกรไม่มี
เอกสารสิทธิ์ก็ไม่ควรมีการอบรม ถ้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการท า GAP แต่ในระยะยาวหากกลุ่มฯ ไม่สามารถ
ท า GAP ได้ อาจมีผลกระทบเรื่องการค้า ซึ่งกลุ่มฯ อาจจะโดน Sanction จากต่างประเทศ ไม่ต้องการให้เหตุ
ดังกล่าวเกิดขึ้น ปัจจุบันที่ยังไม่โดน Sanction เพราะความต้องการในประเทศสูง ดังนั้น ควรมีการหารือกับ
กลุ่มฯ ว่าจะให้มีการอบรมต่อไปหรือไม ่
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า กิจกรรมอบรม
เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย ระยะเวลา 2 วัน มีกิจกรรมนอกเหนือจากการอบรม GAP ถึงแม้จะตัดการอบรม 
GAP ไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถอบรมเรื่องอ่ืนในปีที่ 2 และ 3 ได้ ระยะเวลาการอบรมอาจเหลือเพียงวันเดียว  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมอบรมทั้งหมด 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า คุณสมบัติหลักในการเข้าร่วมโครงการ คือ เกษตรกรต้องไม่มีพ้ืนที่
ปลูกกาแฟอยู่ในเขตป่าสงวน เพราะฉะนั้น ถ้าหากในปีที่ 2 ไม่มีเกษตรกรรายใดเข้าข่ายคุณสมบัติ ก็จะไม่
สามารถจัดอบรมอะไรได้แล้ว ถือว่ากิจกรรมสิ้นสุดแล้ว ในปีที่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถหาเกษตรกรได้
เพราะมีเกษตรกรที่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการ แต่ปีต่อมา ไม่มีเกษตรกรรายใดอยู่นอกเขตป่าสงวน ดังนั้น  
ในเรื่องอบรมเกษตรกรก็ต้องจบ ส่วนการอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นงานประจ าหรืองานอ่ืนก็ 
จัดอบรมไปตามปกติ เพียงแต่ไมไ่ดใ้ช้เงินของกองทุนฯ  
  กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ความเห็นว่า  
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ยืนยันเรื่องคุณสมบัติพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่อยู่ในเขต 
ป่าสงวน และได้พิจารณาต่อไปว่าหากยังคงยืนยันนั่นหมายความว่ากรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องไปคัดเลือก
เกษตรกรนอกกลุ่มฯ อาจจะยังพอมีเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่ผลประโยชน์ก็จะไม่ตกกับกลุ่ม
เกษตรกรเขาทะลุอยู่ดี จึงเห็นว่าควรยกเลิกกิจกรรมอบรม 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ประการที่ 1 คณะกรรมการขอยืนคุณสมบัติเกษตรกรไว้ตามเดิม 
ต้องเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ ที่เข้าร่วมโครงการไม่อยู่ในเขตป่าสงวน เพราะเราไม่ควรแก้คุณสมบัติ เพ่ือไปรับ
เกษตรกรที่ผิดวัตถุประสงค์ ประการที่ 2 ถ้าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯ จะให้เข้าร่วมโครงการได้
หรือไม่ โดยอาจจะมองว่าปีที่ 1 ยอมให้รับเกษตรกรนอกกลุ่มเพ่ือให้ได้โมเดล ได้รูปแบบ ได้คนน าร่อง แต่การ
ด าเนินงานในปีที่ 2 อาจจะไม่ยินยอมให้รับสมัครจากคนนอกกลุ่มฯ เนื่องจากว่าใช้ชื่อโครงการว่ากลุ่มเกษตรกร
ท าสวนเขาทะลุ แบบนี้ได้หรือไม่ หรือว่าจะให้รับสมัครเกษตรกรนอกกลุ่มฯ ตามเดิม ขึ้นอยู่กับกรรมการ  
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  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า คุณสมบัติของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนดไว้เดิม คือ 1. เป็นสมาชิกของเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ ในกรณีหาก
ไม่เป็นสมาชิก ต้องมีพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพร แปลว่าเราเคยให้เขาไปแล้วว่ารับสมัครนอกกลุ่มก็ได้แต่ต้องอยู่ใน
จังหวัดชุมพร แล้ววันนี้เราจะบอกว่าถ้าไม่ใช่สมาชิกเขาทะลุก็ไม่มีประโยชน์  ทั้งๆ ที่เรายอมให้เขารับสมัคร
เกษตรกรนอกกลุ่มไปแล้ว 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ต้องยืนยันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่อยู่นอกเขตป่ า
สงวน เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะอยู่ในหรือนอกกลุ่มเขาทะลุ ที่อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร ต้องมี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และเมื่อกลับมาพิจารณามติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่เคยเห็นชอบ เป็นไปอย่างที่
ผู้แทนกระทรวงการคลังว่า เราเปิดให้เขาไปแล้วว่าอยู่นอกกลุ่มก็ได้แต่ขอให้อยู่ในจังหวัดชุมพร แล้วเราก็บอก
ในข้อที่ 4 ว่าให้หาเกษตรกรในกลุ่มฯ เขาทะลุเป็นอันดับแรก หากได้เกษตรกรไม่ครบให้หาจากเกษตรกรนอก
กลุ่มฯ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนั้น ในประเด็นที่ว่าเกษตรกรควรต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มท าสวนเขาทะลุนั้น 
เห็นว่าจากการด าเนินงานของปีที่ 1 ได้มีการคัดเลือกเกษตรกรนอกกลุ่มท าสวนเขาทะลุเข้าร่วมโครงการแล้ว 
ฉะนั้นการด าเนินโครงการปีที่ 2 คณะกรรมการฯ จะยกเลิกด้วยเหตุผลว่าเป็นเกษตรกรนอกกลุ่มท าสวน 
เขาทะลุไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้แล้ว และตามเงื่อนไขก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องยินดี
ขายผลผลิตให้กับกลุ่มท าสวนเขาทะลุ ถ้าเกษตรกรนอกกลุ่มฯ ได้รับการอบรมจนน าไปสู่การได้รับรอง GAP 
และเกษตรกรเหล่านั้นยินดีจ าหน่ายผลผลิตให้กลุ่มฯ ท าสวนเขาทะลุ ก็เท่ากับว่ากลุ่มฯ ก าลังได้ผลผลิตจาก
เกษตรกรที่เป็น GAP ซึ่งสามารถน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการผลิตกาแฟส าเร็จรูป กลุ่มฯ ก็ได้ประโยชน์ แบบนี้
กลุ่มฯ คิดว่าจะให้เกษตรกรนอกกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการหรือไม่ ฉะนั้นหากดูตามคุณสมบัติเดิมแสดงว่าสามารถ
ด าเนินการต่อได้ แต่ต้องไปหาเกษตรที่ตรงตามข้อก าหนด ปีที่ 2 ได้ 30 คน ก็ 30 คนแค่นั้น ด าเนินการเท่าที่
ได้เว้นแต่หาไม่ได้จริงๆ ประเด็นคือต้องถามกรมส่งเสริมการเกษตรกลับไปว่าคณะกรรมการฯ ยืนยันคุณสมบัติ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเดิมเพราะฉะนั้นหน้าที่กรมฯ คือ ไปรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้เท่าไร
ก็เท่านั้น และจากมตินี้หากหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ได้ หรือไม่คุ้มค่า มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ แล้วกรม
ส่งเสริมการเกษตรคิดว่าสมควรยกเลิกหรือมีวิธีด าเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ ก็ให้กรมฯ แจ้งมา แต่อย่างน้อยการ
ให้เกษตรกรนอกกลุ่มท าสวนเขาทะลุได้รับการอบรมก็ได้ประโยชน์ เพราะช่วยให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติทีไ่ด้รับ
ใบรับรอง GAP และผลผลิตก็น ามาขายให้กลุ่มท าสวนเขาทะลุ กลุ่มฯ ก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
สามารถเปิดตลาดได้ สร้างแบรนด์ของกลุ่มฯ ให้เข้มแข็งได้มากขึ้น ก็เป็นเรื่องของการตลาดต่อไป คิดว่าเป็น
เรื่องที่ดีส าหรับกลุ่ม แต่กลุ่มฯ ก็ต้องตัดสินใจกันเองระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจะท า
อย่างไรต่อไป  
 

มติที่ประชุม 
  1) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถตัดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ข้อที่ 
3 พ้ืนที่เกษตรกรต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน ออกไปได้ เนื่องจากข้อก าหนดดังกล่าวมีเจตนาเพ่ือป้องกันและไม่
ส่งเสริมเกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่า อีกทั้งมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการว่า เจ้าของโครงการทราบดีว่าไม่สามารถ
หาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มท าสวนเขาทะลุที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ารับการอบรมได้ครบตามเป้าหมาย 
ดังจะเห็นได้จากการก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ข้อ 4 ที่เปิดโอกาสให้รับสมัครเกษตรกร
ภายนอกกลุ่มท าสวนเขาทะลุ โดยกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุยังคงได้ประโยชน์จากการรับสมัครเกษตรกร
นอกกลุ่มฯ ในการรวบรวมผลผลิตกาแฟ ตามข้อก าหนดในข้อ 5 ที่ก าหนดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการต้อง
ยินดีจ าหน่ายผลผลิตกาแฟให้กลุ่มฯ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนอกกลุ่มฯ เข้ารับ



21 
 

การอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพดี รวมไปถึงเพ่ือให้ได้รับการรับรอง GAP จะเป็น
ประโยชน์กับกลุ่มฯ ที่จะได้ผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพดี และสามารถรองรับการขยายตลาดส่งออกต่อไปใน
อนาคต  
  ด้วยเหตุนี้ จึงมีมติให้คงคุณสมบัติของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ไว้ตามเดิม  
  2) ในเรื่องที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เสนอให้ยกเลิกกิจกรรมการอบรมของกรม
ส่งเสริมการเกษตร เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตเมล็ดกาแฟของเกษตรกรซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการผลิตเมล็ดกาแฟของ
เกษตรกรในจังหวัดชุมพร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุก็จะได้รับประโยชน์จากการรับซื้อเมล็ดกาแฟ
คุณภาพดี และอาจรวมถึงการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากแปลง GAP ที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนภายหลังการฝึกอบรม  
   จึงมีมติให้คงกิจกรรมการอบรมเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ตามเดิม เว้นแต่กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ระเบียบวาระที ่4.2 ขอปรับแผนการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สนับสนุนเงิน 
จ านวน 36,820,000 บาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาด จ านวน 1,070,000 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 
35,750,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ระยะเวลาโครงการ 19 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ แบ่งเป็นระยะเวลาการด าเนินงาน
ก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน 2 ปี ระยะเวลาการคืนเงิน 19 ปี (ปลอดการช าระคืน 3 ปี เริ่มช าระงวดแรกเมื่อ
สิ้นสุดปีที่ 4 จนถึงปีที่ 19) และระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินงานจัดท าเอกสารเพ่ือปิดโครงการ
ของของกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคืนเงินงวดสุดท้าย ส าหรับค่าใช้จ่ายที่
กองทุนฯ ให้การสนับสนุน มีดังนี้ 

1) เงินจ่ายขาด จ านวน 1,070,000 บาท แยกเป็น 
- ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลโครงการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์      600,000  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสหกรณ์                  470,000  บาท 

 2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 35,750,000 บาท แยกเป็น 

  (1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน จ านวน 17,000,000 บาท ได้แก่  
-คอกพักสัตว์      1,000,000 บาท 
-โรงฆ่าสัตว ์              12,000,000 บาท 

-อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์        300,000 บาท 
-อาคารบ าบัดน้ าเสีย         300,000 บาท 

-อาคารส านักงาน      2,500,000 บาท 

-อาคารท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์       500,000 บาท 

-อาคารระบบไฟฟ้าส ารอง        400,000 บาท 

(2) ค่าครุภัณฑ์     18,750,000 บาท ได้แก่ 
-อุปกรณ์เครื่องมือในโรงฆ่า    9,700,000 บาท 

-เครื่องมือห้องปฏิบัติการ       500,000 บาท 
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-อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย      1,00,000 บาท 

-อุปกรณ์ตู้เก็บเสื้อผ้า        100,000 บาท 

-รถห้องเย็น      3,000,000 บาท 

-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์       800,000 บาท 

-อุปกรณ์ห้องตัดแต่งเนื้อ    1,900,000 บาท 

-อุปกรณ์ส านักงาน        950,000 บาท 
-อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง       800,000 บาท 

2. ข้อเท็จจริง  
 กองทุนฯ ได้โอนเงินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อด าเนินการ
โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 36,820,000 บาท ดังนั้น 
โครงการนี้สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. ข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่าสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ประสบ
ปัญหาการด าเนินงานท าให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาโครงการ 
เนื่องจากมีการปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาด และตามข้อก าหนดโรงช าแหละ
มาตรฐานเพ่ือการส่งออกของกรมปศุสัตว์ที่ได้ออกข้อก าหนดเพ่ิมเติม รวมถึงมีการขออนุญาตก่อสร้างที่ล้าช้า 
จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน และขอขยายระยะเวลาการส่ง
ช าระเงินตามโครงการ ประกอบกับสหกรณ์ฯ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโดยขอเปลี่ยนแปลง
รายการส่วนค่าครุภัณฑ์ไปเป็นรายการในสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

3.1 ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบ
ก าหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

3.2 ขอขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนกองทุนฯ ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมเริ่มช าระคืนในปีที่ 4 
ครบก าหนดช าระงวดแรก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นเริ่มช าระเงินคืนงวดแรกในปีที่ 5 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2565 ดังนี้  

 

ปีที ่ ปี พ.ศ. แผนเดิม แผนใหม่ 
1 2561 ปลอดการช าระคืน ปลอดการช าระคืน 
2 2562 ปลอดการช าระคืน ปลอดการช าระคืน 
3 2563 ปลอดการช าระคืน ปลอดการช าระคืน 
4 2564 1,800,000 ปลอดการช าระคืน 
5 2565 1,800,000 1,800,000 
6 2566 1,900,000 1,800,000 
7 2567 1,900,000 1,900,000 
8 2568 2,000,000 1,900,000 
9 2569 2,000,000 2,000,000 

10 2570 2,200,000 2,000,000 
11 2571 2,200,000 2,200,000 
12 2572 2,300,000 2,200,000 
13 2573 2,300,000 2,300,000 
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ปีที ่ ปี พ.ศ. แผนเดิม แผนใหม่ 
14 2574 2,400,000 2,300,000 
15 2575 2,400,000 2,400,000 
16 2576 2,500,000 2,400,000 
17 2577 2,500,000 2,500,000 
18 2578 2,540,000 2,500,000 
19 2579 3,010,000 2,540,000 
20 2580 - 3,010,000 

    
3.3 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดสิ่งก่อสร้าง และหมวดครุภัณฑ์ ในวงเงินงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ จากเดิมสิ่งก่อสร้างจ านวน 17,000,000 บาท ครุภัณฑ์จ านวน 18,750,000 บาท เป็นหมวด
สิ่งก่อสร้างจ านวน 25 ,000,000 บาท หมวดครุภัณฑ์จ านวน 10 ,750,000 บาท เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

รายการ 
มติคณะกรรมการฯ 
วันที่ 15 กันยายน 
2559 

ข้อเสนอขอ
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

สิ่งก่อสร้าง 17,000,000 25,000,000 กองทุน FTA 

1. คอกพักสัตว์ 1,000,000 
 

กองทุน FTA 

2. โรงฆ่าสัตว ์ 12,000,000 

25 ล้านบาท 

3. อาคารเก็บบรรจุภณัฑ ์ 300,000 

4. อาคารระบบไฟฟ้าส ารอง 400,000 

5. อาคารส านักงาน 2,500,000 

6. อาคารท าความสะอาดบรรจุภณัฑ ์ 500,000 

7. อาคารบ าบัดน้ าเสีย 300,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

ครุภัณฑ ์ 18,750,000 10,750,000 
 

1. อุปกรณ์เครื่องมือในโรงฆ่า 9,700,000 9,971,250 
 

   - ระบบรางแขวนซากโคในโรงแปรสภาพโค 1,500,000 1,500,000 กองทุน FTA 

- ห้องเย็นและเครื่องท าความเย็น 4,000,000 8,471,250 
กองทุน FTA 
เดิมมหี้องเย็น 10 ห้อง 
เพิ่มเป็น 17 ห้อง 

   - อุปกรณ์ห้องล้างเครื่องมือ 200,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

   - อุปกรณ์ใช้ในการเลาะตดัแต่งไขมัน 100,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

   - ระบบน้ าร้อนในโรงแปรสภาพโค 500,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

อุปกรณ์ท าสลบและเครื่องดึงหนังโค/ซองเชือดฮาลาล 1,500,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

   - อุปกรณ์การผ่าซากโค 500,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

   - ชุดอุปกรณ์รอกแขวนซาก 1,000,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

   - ตาชั่ง (ช่ังน้ าหนักซากสด) 150,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 



24 
 

รายการ 
มติคณะกรรมการฯ 
วันที่ 15 กันยายน 
2559 

ข้อเสนอขอ
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

   - อุปกรณ์การตัดเขาและแข้งขา 250,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

2. รถห้องเย็น 3,000,000 720,435 
 

    - รถห้องเย็น 4 ล้อ  1  คัน 800,000 720,435 กองทุน FTA 

    - รถห้องเย็น 6 ล้อ  1  คัน 2,200,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

3. อุปกรณ์ห้องตัดแต่งเน้ือ 1,900,000 58,315 
 

    - เครื่องสไลดเ์นื้อ  2  เครื่อง 80,000 58,315 

-กองทุน FTA จัดซื้อ  
1 เครื่อง 
-กรมส่งเสริมฯจัดซื้อ  
1 เครื่อง 

    - ชุดมีดเลาะซากและตดัแต่งเนื้อ 100,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

    - เลื่อยสายพายตดักระดูกส าหรับเนื้อช้ินส่วน  1  เครื่อง 500,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

    - เครื่องบรรจสุุญญากาศขนาดใหญ่  2  หัว  1  เครื่อง 600,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

    - ชุดล้างท าความสะอาดมดี  2  ชุด 100,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

    - ชุดอุปกรณ์ลับมีด  5 ชุด 10,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

    - ตาชั่งส าหรับช่ังน้ าหนักซากเย็นพร้อมระบบพิมพ ์ 1  ชุด 150,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

    - ตาชั่งส าหรับช่ังเนื้อช้ินส่วนใหญ่พร้อมระบบพิมพ ์ 1 ชุด 100,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

    - โต๊ะตดัแต่งพร้อมแผ่นเขียง  5  ชุด 150,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

    - เครื่องบดเนื้อ  1  เครื่อง 70,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

    - อ่างน้ าร้อนล้างมือ  1  ชุด 40,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

4. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 500,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

   - อุปกรณ์ทางจุลชีววิทยา 250,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

   - อุปกรณ์วิเคราะห์ทางเคม ี 250,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

5. อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย 1,000,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

6. อุปกรณ์ตู้เก็บเสื้อผ้า 100,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 800,000 
  

    - ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 500,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

    - ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 4 ชุด 240,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

    - เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์  4  ชุด 60,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

8. อุปกรณ์ส านักงาน 950,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

 - โต๊ะส านักงาน 15 ชุด 90,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

 - คอมพิวเตอร์  10 ชุด 250,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 
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รายการ 
มติคณะกรรมการฯ 
วันที่ 15 กันยายน 
2559 

ข้อเสนอขอ
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

 - โต๊ะประชุม  2 ชุด 250,000 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

 - กล้องวงจรปิด  1 ชุด 360,00 
 

สหกรณ์ฯด าเนินการเอง 

9. อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง 800,000 
 

กรมส่งเสรมิฯสนับสนุน 

รวม 35,750,000 35,750,000 
 

 
4. ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ  
 4.1 แผนการช าระหนี้ตามที่ก าหนดไว้เดิม จัดท าขึ้นตามประมาณการรายรับ - รายจ่ายของ
โครงการ ที่คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ
ให้สหกรณ์มีเวลาใช้ประโยชน์โรงแปรสภาพ 2 ปี  ก่อนถึงก าหนดช าระคืนในเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงแปรสภาพ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 
2563 ดังนั้น หากสหกรณ์ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการช าระคืน สหกรณ์ฯ จะมีเวลาใช้ประโยชน์จาก
โรงเรือนได้เพียง 1 ปี ก่อนครบก าหนดช าระคืนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการช าระหนี้ของ
สหกรณ์ฯ  
 4.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงโครงการครั้งนี้ 
เป็นการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การด าเนินงานปัจจุบันของสหกรณ์โคเนื้อ
ก าแพงแสน ทั้งด้านการตลาดและการปฏิบัติตามข้อก าหนดของทางราชการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม อย่างไรก็ดีสหกรณ์ฯ ควรเร่งการก่อสร้างโรงแปรสภาพให้แล้วเสร็ จ
โดยเร็ว เพ่ือมิให้ต้นทุนจมและสามารถใช้ประโยชน์จากโรงแปรสภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเนื้อโค 
รวมถึงการให้บริการสมาชิก และการเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
 
4. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 ครั้ง 
คือ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 แล้วมีติ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาปรับแผนการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโค
ขุนคุณภาพสูง ดังนี้ 
    1) ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานออกไปอีก 1 ปี 5 เดือน จากเดิม 
ครบก าหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นครบก าหนดวันที่ 30 เมษายน 2563  
  2) ขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนกองทุนฯ ออกไปอีก 1 ปี 5 เดือน จากเดิมครบก าหนด
ช าระงวดแรกในปีที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นเริ่มช าระเงินคืนงวดแรกในปีที่ 6 ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2566 ดังนี้  

 

แผนเดิม แผนใหม่ 
ว/ด/ปี ครบก าหนดช าระ จ านวนเงิน ว/ด/ปี ครบก าหนดช าระ จ านวนเงิน 

- ปลอดการช าระคืน - ปลอดการช าระคืน 
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แผนเดิม แผนใหม่ 
- ปลอดการช าระคืน - ปลอดการช าระคืน 
- ปลอดการช าระคืน - ปลอดการช าระคืน 

29 พ.ย. 2564 1,800,000 - ปลอดการช าระคืน 
29 พ.ย. 2565 1,800,000 - - 
29 พ.ย. 2566 1,900,000 30 เม.ย. 66 1,800,000 
29 พ.ย. 2567 1,900,000 30 เม.ย. 67 1,800,000 
29 พ.ย. 2568 2,000,000 30 เม.ย. 68 1,900,000 
29 พ.ย. 2569 2,000,000 30 เม.ย. 69 1,900,000 
29 พ.ย. 2570 2,200,000 30 เม.ย. 70 2,000,000 
29 พ.ย. 2571 2,200,000 30 เม.ย. 71 2,000,000 
29 พ.ย. 2572 2,300,000 30 เม.ย. 72 2,200,000 
29 พ.ย. 2573 2,300,000 30 เม.ย. 73 2,200,000 
29 พ.ย. 2574 2,400,000 30 เม.ย. 74 2,300,000 
29 พ.ย. 2575 2,400,000 30 เม.ย. 75 2,300,000 
29 พ.ย. 2576 2,500,000 30 เม.ย. 76 2,400,000 
29 พ.ย. 2577 2,500,000 30 เม.ย. 77 2,400,000 
29 พ.ย. 2578 2,540,000 30 เม.ย. 78 2,500,000 
29 พ.ย. 2579 3,010,000 30 เม.ย. 79 2,500,000 
29 พ.ย. 2580 - 30 เม.ย. 80 2,540,000 

- - 30 เม.ย. 81 3,010,000 
รวม 35,750,000 รวม 35,750,000 

 
  3) เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 
35,750,000 บาท จากเดิมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหมวดสิ่งก่อสร้าง จ านวน 17,000,000 บาท ครุภัณฑ์
จ านวน 18,750,000 บาท เป็นหมวดสิ่งก่อสร้าง จ านวน 25,000,000 บาท หมวดครุภัณฑ์ จ านวน 
10,750,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ฯ และตามมาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

       3.1) ค่าใช้จ่ายหมวดสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บบรรจุ
ภัณฑ์  อาคารระบบไฟฟ้าส ารอง อาคารส านักงาน และอาคารท าความสะอาดและบรรจุภัณฑ์  จ านวน 
25,000,000 บาท  

       3.2) ค่าใช้จ่ายหมวดครุภัณฑ์ จ านวน 10,750,000 บาท ประกอบด้วย 
       3.2.1) ระบบรางแขวนซากโคในโรงแปรสภาพ  1,500,000 บาท 
       3.2.2) ห้องเย็นและเครื่องท าความเย็น   8,471,250 บาท 
       3.2.3) รถห้องเย็น 4 ล้อ 1 คัน      720,435 บาท 
       3.2.4) เครื่องสไลด์เนื้อ 1 เครื่อง        58,315 บาท 

 

ความเห็นที่ประชุม 
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  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  สอบถามว่า เจ้าของ
โครงการได้ท าสัญญากับผู้รับเหมาไปแล้วใช่หรือไม่ แล้วสัญญาเซ็นไปเท่าไหร่ 25 ล้านบาท หรือ 17 ล้านบาท 
ซึ่งเขาได้เซ็นสัญญาไปก่อนการขอเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รออนุมัติจากกองทุนฯ  ถ้ากองทุนฯ ไม่อนุมัติ
ปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณจาก 17 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท จะเกิดอะไรขึ้น 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 68.88 ล้านบาท 
โดยใช้งบประมาณจากกองทุนฯ 35 ล้านบาท ใช้งบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประมาณ 10 ล้านบาท ที่เหลือใช้
เงินทุนของสหกรณ์เอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 42 - 9 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
หากกองทุนฯ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 17 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท หมายความว่า
สหกรณ์จะใช้เงินกองทุนฯ เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างได้เพียง 17 ล้านบาท ที่เหลือสหกรณ์ต้องหาเงินมาสมทบ  ทั้งนี้ 
การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอวงเงินเพ่ิมเติม ยังคงใช้วงเงิน 35 ล้านบาทเท่าเดิม แต่
เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  สอบถามว่า การ
เปลี่ยนแปลงโครงการส่งผลกระทบกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กองทุนฯ ได้เคยอนุมัติไว้หรือไม ่
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการยังเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเดิมที่ต้องการผลิตเนื้อคุณภาพดีได้มาตรฐาน เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงก็เพ่ือท าให้ได้
คุณภาพมาตรฐานที่ดีข้ึน  
  ประธาน สอบถามว่า ตามที่ เจ้าของโครงการแจ้งว่า ต้องท าการปรับปรุงโรงช าแหละ
มาตรฐาน เพราะว่ากรมปศุสัตว์ได้ออกข้อก าหนดเพ่ิมเติม ซึ่งในเอกสารเขียนว่าโรงฆ่ามาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
ค าถามคือ สหกรณ์ฯ จะมีการส่งออกหรือไม ่มีข้อมูลการส่งออกไปหรือไม่ และสหกรณ์คิดว่าจะส่งออกไปที่ไหน 
สหกรณ์มีขีดความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรฐานเพ่ือการส่งออก ทั้งที่สหกรณ์ไม่เคยพูดถึง
มาตรฐานเพ่ือการส่งออกไว้ก่อนหน้านี้ แล้วอยู่ๆ สหกรณ์ก็ได้ขยายองค์ประกอบต่างๆ มากมาย แต่คลุกใน
วงเงินที่ได้อนุมัติไว้ คณะกรรมการฯ จะม่ันใจได้อย่างไรว่า สหกรณจ์ะมีศักยภาพท ามาตรฐานเพื่อการส่งออก  
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ก็มีการพูดถึงเหมือนกันในเรื่องของการตลาด ซึ่งได้ขอความมั่นใจจากสหกรณ์ในเรื่องของการท าตลาด รวมไป
ถึงการตลาดเพ่ือการส่งออก โดยสหกรณ์ได้ส่ง MOU ที่ทางสหกรณ์ฯ ได้ท าตลาดไว้กับ Modern Trade ต่างๆ 
เช่น Big c  Makro รวมถึงตลาดที่เขาท าเรื่องส่งออกไปมาเลเซีย ปัจจุบันตลาดเพ่ือการส่งออกยังมีปริมาณไม่
มาก แต่ในอนาคตสหกรณ์คาดว่าถ้าท าโรงช าแหละมาตรฐานเสร็จก็จะมี Volume ที่เพ่ิมมากข้ึน  
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ประเด็นคือ ถ้าสหกรณ์ท า Volume ที่ใหญ่ขึ้นแสดงว่า สหกรณ์ควร
จะมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น สหกรณ์ก็ควรจะมีความสามารถช าระคืนภายในกรอบเวลาไม่ควรเลื่อนอีกแล้ว เพราะว่า
ขนาดโรงช าแหละที่ ใหญ่ขึ้น ขนาดของการค้าหรือตลาดก็น่าจะใหญ่ขึ้น ซึ่งมองไปถึงการส่งออก ถ้า
คณะกรรมการฯ เห็นด้วยจะเป็นการให้โอกาสเพ่ือสหกรณ์จะได้พัฒนาและสร้างมาตรฐานเพ่ือรองรับการ
ส่งออกโคเนื้อในอนาคตกับประเทศในกลุ่มฮาลาล ซึ่งสหกรณ์ก็ต้องมีมาตรฐานฮาลาล ถ้าส่งออกไปมาเลเซีย
ต้องมีมาตรฐานฮาลาล ตรงนี้สหกรณ์ต้องบอกมาว่าจะท าให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยหรือไม่ ในส่วนของขนาด
ของก าลังการผลิตที่ขยายห้องเย็นจาก 10 ห้อง เป็น 17 ห้อง เพ่ือการแช่แข็งทั้งหมด และก็จ าเป็นต้องมี
รถบรรทุก เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆ มากขึ้นต่างๆ และก็ขยับมาตรฐานให้ใหญ่ขึ้น แสดงว่าสหกรณ์ก็ต้อง
หวังว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การคืนเงินไม่ควรเลื่อนอีกแล้ว คือว่าให้ 20 ปี เหมือนเดิม ไม่ควรจะมีข้อ
ต่อรองเพราะว่า 20 ปี มันนาน ถ้าสหกรณ์อยากได้ก าไรเร็ว สหกรณ์ก็ต้องสร้างโรงช าแหละให้เสร็จโดยเร็ว 
และก็ระหว่างที่ก่อสร้างก็ต้องหาตลาดไปด้วย ตรงนี้จะสามารถดูผลการด าเนินงานได้ภายใน 7 ปี ถ้าคุณท า
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ไม่ได้ก็ก็ค่อยมาพิจารณากันในภายหลัง ทั้งหมดนี้มีเอกสารยืนยันใช่หรือไม่ที่จะขยายโรงช าแหละมาตรฐาน
สหกรณ์ฯ ออกเงินสบทบเท่าไหร่ เราจะได้เห็นน้ าหนักของการสบทบกับการที่เราจ่าย 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า มีเอกสารที่
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือไม่ว่าจะส่งออกไปยังต่างประเทศ ครั้งต่อไปถ้าจะน าความเห็น
ของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ควรบอกว่าคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็น
อย่างไรก่อนมีมติแบบนี้ อย่างเรื่องที่สหกรณ์ขอขยายเวลาช าระคืน สหกรณ์ก็ไปชี้แจงกับคณะอนุกรรมการฯ 
และเสนอขอขยายเวลาในที่ประชุมออกไปจนถึงเดือนเมษายน และก็คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องตลาดและมีการส่งออกไปต่างประเทศ จึงเห็นควรมีการขยายเวลาซึ่งความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 เรื่องนี้ ไม่มีปรากฏในเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วาระคณะ
กรรมการฯ เขียนแค่ว่าคณะอนุกรรมการฯ มีมติอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าได้น าประเด็นอะไรมาพิจารณาบ้าง
เลยท าให้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไม่แน่ใจในรายละเอียด หรือว่าคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามา
อย่างไร คณะกรรมการบริหารฯ ก็เห็นชอบตาม และความรับผิดชอบก็อยู่ที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ความรับผิดชอบไม่ พ้นคณะกรรมการบริหารฯ เพราะว่า
คณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งจะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งก็ได้ การที่คณะกรรมการฯ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ก็เพ่ือผ่องถ่ายการพิจารณา ให้มีคณะอนุกรรมการฯ ไปช่วยกลั่นกรอง ช่วย
ตรวจสอบ ช่วยรับรอง เพ่ืออย่างน้อยจะได้มีที่มาที่ไป แต่อาจจะยังไม่ครบสมบูรณ์ก็มาชี้แจงได้ แม้ว่ามีในมติก็
รายงานได้ ซึ่งการท าเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไปก็ให้เพ่ิมความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
ก่อนมีมติให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา คงต้องมีรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เข้ามาด้วย  
  กรรมการและเลขานุ การ  ชี้ แจงว่ า  ขออนุญ าตรายงาน ในประเด็น ค าถามของ
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นที่มาก่อนจะมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ประเด็นที่ 1 ในเรื่อง
ของวงเงินที่จ าเป็นในการก่อสร้างประกอบด้วยงบประมาณอะไรบ้าง ซึ่งสหกรณ์ชี้แจงว่า งบประมาณท่ีก่อสร้าง
ทั้งหมด 68 ล้านบาทเศษ เป็นเงินของกองทุน 35,750,000 บาท เป็นเงินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ช่วยเหลือ
สนับสนุนไว้ที่ 10,850,000 บาท และเป็นเงินของสหกรณ์ฯ เอง 21,702,000 บาท ประเด็นที่ 2 คณะ 
อนุกรรมการฯ ถามว่าเหตุผลความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโรงช าแหละแตกต่างไปจากที่เคยได้รับ
การอนุมัติ ท าไมต้องเปลี่ยนแปลง ทางสหกรณ์ฯ ได้ชี้แจงว่า 1.รูปแบบความต้องการของตลาดได้เปลี่ยนแปลง
ไป จากเดิมผู้รับซื้อจะรับซื้อชิ้นเนื้อผ่าซีก เปลี่ยนเป็นซื้อชิ้นเนื้อลักษณะ Retail Cut มากยิ่งขึ้น 2.ที่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเพราะว่ากรมปศุสัตว์ได้มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่ามาตรฐานเพ่ิมเติมภายใต้
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขโรงฆ่าโรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ประเด็นที่ 3 คณะอนุกรรมการฯ  
ถามว่า การขออนุญาตขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว มีอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องขออนุญาตในการก่อสร้าง  
ซึ่งสหกรณ์ฯ ชี้แจงในเรื่องการขออนุญาตต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายสัตว์ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วยการขอ อย.1 อ.1 และ รง.4 ก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้
ด าเนินการขออนุญาต อ.1 และ รง. 4 เรียบร้อยแล้ว หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะขอ อย. และก็จะขอ 
ฆจส.2 ต่อไป ประเด็นที่ 4 คณะอนุกรรมการฯ ได้ถามถึง Cash Flow เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Business 
Model ต้องมีการก าหนดในเรื่องของกระแสเงินสดใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อกระทบต่อการคืนเงินของกองทุนฯ ซึ่ง
อันนี้เองทางสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดท า Cash Flow ในเรื่องของประมาณการรับจ่ายเงินต่างๆ ไว้แล้วในเอกสารที่ 
4.2 – 13 เป็นต้นไป โดยพบว่ารายได้ส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามแผนการด าเนินการเดิมที่ 19 ปี เนื่องจากว่ามี
การลงทุนเพ่ิมเติมจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ ประเด็นที่ 5 ถามเรื่องตลาด Modern Trade ต่างๆ ซึ่งทาง
สหกรณ์ได้ส่ง MOU ต่างๆ ประกอบด้วย Big c Makro การบินไทย และ Betagro ที่มีในเรื่องของการซื้อขายไว้
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อย่างชัดเจน ในส่วนที่พูดถึงในตลาดมาเลเซีย อันนี้เป็นตลาดที่ไม่มีการท า MOU แต่ปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่ 
ประเด็นที่ 6 คณะอนุกรรมการฯ ถามถึงศักยภาพในการด าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ฯ เป็นยังไงบ้าง ซึ่ง
ทางสหกรณ์ฯ ได้ส่งรายงานกิจการย้อนหลังมา 3 ปี ประกอบด้วยปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 โดย
พบว่าปี 2559 สหกรณ์ฯ มีก าไรที่ 2 ,590,000 บาท ปี 2560 สหกรณ์ฯ ขาดทุน 10,700,000 บาท  
ปี 2561 สหกรณ์ฯ กลับมามีก าไรอีกครั้งหนึ่งที่ 4,140,000 บาท ในส่วนของแผนธุรกิจที่สหกรณ์ฯ จะท าใน
อนาคตก็ก าหนดไว้ว่าในแผนธุรกิจของสหกรณ์ฯ แบ่งไว้ว่า อันที่ 1 เป็นเรื่องของการค้าเพ่ือส่งตลาด Modern 
Trade ซึ่งประกอบด้วย Big c และ Betagro ต่างๆ ประมาณร้อยละ 50 อันที่ 2 ที่จะท าตลาดเองก็ผ่าน 
Boothcher ที่มีอยู่ปัจจุบันที่มี 5 สาขา ประมาณร้อยละ 40 และก็เป็นการช าแหละให้กับลูกค้าทั่วไป  
ณ ส านักงานของสหกรณ์ฯ เองอีกร้อยละ 10 เป็นการช าแหละชิ้นเนื้อซากขนาดใหญ่  ทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่
คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถาม จึงได้เป็นที่มาของการพิจารณาในครั้งนั้น 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า สหกรณ์ไปก่อสร้างให้เสร็จก่อนดีไหม แล้วให้สหกรณ์ใช้เงินของ
สหกรณ์จ่ายไปก่อน ซึ่งกองทุนฯ จะเติมให้ในส่วนที่ขาด โดยจะจ่ายให้ตามผลงานการก่อสร้าง แบ่งเป็น Period 
เพ่ือดูผลความก้าวหน้าเป็นช่วงๆ คือจะไม่ให้เงินไปกอง เพราะฉะนั้นถ้าสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
เนื่องจากอ้างมาตรฐานการส่งออก ก็ด าเนินการไปได้ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้วก็ให้ใช้เงินของสหกรณ์ฯ
ด าเนินการไปจนแล้วเสร็จ แล้วเราก็จะเติมให้ในส่วนที่ขาดไป เพราะถ้ากองทุนฯ ให้เงินไปก็เอาไปกองไว้เฉยๆ
เสียดอกเบี้ย แล้วกองทุนฯ ก็บริหารเงินก้อนนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเอาผลงานก่อสร้างมาให้ดู แล้วพอเราไปตรวจ
เกือบ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคุณตรวจรับได้ คุณก าลังตรวจรับงวดสุดท้ายแล้ว คุณบอกว่าอีก 80 เปอร์เซ็นต์
เสร็จ เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์ เราจะให้เงินก้อนค่อยๆ เอาไปตามผลงาน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  
คือต้องเร่งก่อสร้าง ไม่ใช่ว่ามาขยายระยะเวลา 1 ปี 2 ปี ไปเรื่อยๆ 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกองทุนฯ ได้โอนเงิน 35 ล้านบาท ให้สหกรณ์ฯ  
ไปหมดแล้ว สหกรณ์ฯ ได้ขอเบิกไปตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ก็เป็นค าถามว่าเงินที่
เราให้เขาไปทั้งก้อน เขาไม่ได้จ่ายทีเดียวทั้งก้อนใช่ไหม มันต้องมีดอกผลอยู่ในนั้น ถึงวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่
เริ่มต้นแล้วสหกรณ์ยังไม่ได้ใช้เงิน เป็นรายได้ของกองทุนหรือเปล่า 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ส่งคืนดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารมาให้กองทุนฯ แล้วประมาณ 200 ,000 บาท เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2 ปีๆ ละประมาณ 
100,000 บาท 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า จากโครงการนี้ท าให้เราเห็นแล้วว่าต่อไปการปล่อยเงินให้แก่
โครงการต่างๆ ต้องปล่อยเป็น Phase คือ จ่ายเงินให้ตามขั้นตอน 1-2-3-4-5 แล้วปล่อยเป็นเฟสที่ 1 งาน
เสร็จแล้วตรวจรับโดยใครก็ว่าไป กองทุนฯ จึงจะปล่อย Phase ที่ 2 ถ้าเกิดคุณอยากได้เงินเต็มโครงการคุณต้อง
เร่งด าเนินการ  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า สหกรณ์เปิดบัญชี
โครงการแล้วน าเงินไปฝากไว้ใช่หรือไม่ ซึ่งถ้าเปิดบัญชีโครงการเราก็ตรวจสอบเรื่องดอกเบี้ยได้ แตก่ลัวจะน าเงิน
ไปหมุนอย่างอ่ืน ไปท าก าไรเรื่องอ่ืนต้ังเยอะแยะ แต่มาจ่ายดอกเบี้ยกองทุนฯ แค่นี้ 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตามข้อก าหนดของกองทุนฯ ก าหนดให้ทุกๆ โครงการต้อง
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจากการตรวจสอบไม่มีการเบิกเงินออกไปจากบัญชี เงินยังอยู่ในบัญชีของสหกรณ์ฯ 
ไม่ได้ใช้หมุนไปทางไหนและก็จากดอกเบี้ยที่เราเห็นเราขอคืนทั้งหมด 
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  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  สอบถามว่า มติ
คณะกรรมการบริหารฯ เมื่อปี 2559 ที่ให้โอนเงินไปให้สหกรณ์ ตั้งใจให้ใช้เงินของกองทุนฯ ก่อนเงินของ
สหกรณ์หรือไม่   
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อปี 2559 ไม่ได้พูด
ถึงเงินสบทบของสหกรณ์ฯ เพราะว่าแปลนโครงการที่เสนอ ณ เวลานั้น เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 
35 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ทั้งหมด สหกรณ์ฯ ไม่ได้ออกงเงินสมทบ แต่มาในวันนี้รูปแบบ
แปลนได้เปลี่ยนไปซึ่งต้องใช้งบประมาณมากถึง 68 ล้านบาท แต่กองทุนฯ ไม่ได้ให้งบประมาณเพ่ิมเติม นั่น
หมายความว่าในส่วนที่ขาดสหกรณ์ต้องไปหาเงินสมทบเพ่ิมเติม 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า กองทุนฯ อนุมัติ
โครงการให้แค่ 35 ล้านบาท แต่สหกรณ์ไปปรับโครงการเป็นใหญ่ขึ้น และกลับไม่บอกคณะกรรมการบริหารฯ 
แปลว่าโครงการมันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วก่อนการอนุมัติ เลยสงสัยว่าคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ขยายเวลาได้
อย่างไร 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มองถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันว่า
สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโรงช าแหละมาตรฐานก่อนได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ แต่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ มองว่าโครงการนี้เป็นเงินที่สหกรณ์ยืมและเงินทั้งหมดอยู่ที่สหกรณ์ จึงมองถึงผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นกับโครงการ หากกองทุนฯ ไม่เห็นด้วยและให้สหกรณ์ยุติการก่อสร้างซึ่งสหกรณ์ได้เริ่มการก่อสร้างไป
แล้วทุกอย่างก็เป็นศูนย์ การให้สหกรณ์เดินหน้าในโครงการต่อไปจะเป็นประโยชน์กับสหกรณ์และทางราชการ
มากกว่า ถามว่าคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบเลยไหม ตามข้อเสนอของสหกรณ์ ก็ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ได้ขอให้สหกรณ์ทบทวนโครงการมาใหม่ทั้งหมด เพราะตอนแรก Project 35 ล้านบาท 
แล้วก็มาเป็น Project 68 ล้านบาท ก็เป็นว่าสหกรณ์ต้องกลับไปท าข้อมูลมาใหม่มาให้ว่าท าไมด้วยเหตุ
อะไรบ้างที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง  
  ประธาน ให้ความเห็นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของโครงการเลย เท่ากับว่า
สหกรณ์ก าลังท าโครงการซึ่งแตกต่างจากท่ีเสนอมาไม่ใช่โครงการเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ คงไม่ยกเลิก
โครงการ เพราะอยากเห็นสหกรณ์ฯ เติบโต และคิดว่าสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือในเรื่องเครดิตต่างๆ ซึ่งเราก็
ก าลังเห็นว่าโคเนื้อก าแพงแสนเป็น Brand ที่ก าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และอยากเห็น Brand ก าแพงแสนเติบโต
เป็น Brand โคเนื้อประเทศไทยเหมือนกับโคเนื้อญี่ปุ่น แต่ทีนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ว่าตกลงจะเอา
ยังไงคือยังไงเราก็อยากเห็นเขาเดินหน้าต่อ และเงินก็ไปกองที่เขาแล้ว แต่โครงการมันเปลี่ยนแบบนี้เราจะเอา
ยังไง คณะกรรมการฯ คงไม่อยากดึงเงินกลับ เรื่องของเรื่องเราก าลังถือโครงการเดิมในรูปแบบโรงฆ่า 35 ล้านบาท 
ในกรอบขอบเขตการด าเนินงาน วิธีการ เป้าหมาย ผลประโยชน์ มูลค่าทั้งหมดอยู่ที่โครงการเดิมทั้งหมดวันนี้
สหกรณ์มาขอขยายเวลาและขยาย Spec ขยายทั้งหมดเลย แล้วโครงการเดิมเป็นส่วนหนึ่งตรงไหนในโครงการ
ใหม่ เดิมให้ 35 ล้านบาท ตอนนี้บอก 68 ล้านบาท แล้ว 35 ล้านบาท ของกองทุนฯ ไปอยู่ตรงไหนใน 68 
ล้านบาท เดิมเอาเงินกองทุนฯ ไปท าพอเอาเงินมาผสมตกลง ตอนสหกรณ์จะใช้หนี้คุณจะใช้ยังไง เพราะเดิม 
35 ล้านบาท โครงการจะเกิดไม่เกิดจะขนาดไหนต้องรับผิดชอบเต็มของเรา 35 ล้านบาท กับโครงการนี้  แต่
ตอนนี้โครงการ 68 ล้านบาท เงินของสหกรณ์ 21 ล้านบาท ของกองทุนฯ 35 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดของ
กรมส่งเสริมฯ ในส่วนของเงินทุน 21 ล้านบาท กับกองทุนฯ 35 ล้านบาท จะแบ่งผลประโยชน์ผลก าไรใครจะ
หักก่อนจะใช้คืนใครก่อนจะแบ่งกันยังไง ตอนที่ก าไรกับผลประโยชน์ที่ขาดทุนจะเอายังไง เหมือน กับมี
เปอร์เซ็นต์ของการลงทุน เขาเรียกว่ามี Costs sharing แสดงว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครต้องได้ประโยชน์ก่อน หรือ
ใครต้องเสียประโยชน์ก่อน 

https://dict.longdo.com/search/profit%20sharing
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  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า กองทุนฯ มี
กติกาอะไรไหมถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงโครงการแบบไหนเรียกเปลี่ยนแบบไหนเรียกเสนอใหม่ 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ดูในเอกสารประกอบการประชุมแบบแปลนเดิมปรากฏ 
ในหน้า 42 - 36 แปลนใหม่หน้า 42 - 35 ในส่วนที่แรเงาคือส่วนที่เพ่ิมเติม ซึ่งแบบแปลนใหม่ใช้แปลนเดิม
เป็นพื้นฐานแต่มีการต่อเติมขยายโครงสร้างขึ้นมา 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ถ้าเขาขยาย
แบบนี้แล้วเขาตอบว่า 35 ล้านบาท อยู่ใน Body ก็ไม่ได้ขัดข้องตัวที่ขอ เพราะกองทุนฯ ไม่ได้มีกติกาว่าแค่ไหน
เรียกเปลี่ยนแค่ไหนเรียกเสนอใหม่ และพอเห็นผังเป็นการเพ่ิม  อีกทั้งแบบก็ได้รับความเห็นชอบจากรมปศุสัตว์
แล้วไม่เช่นนั้นคงจ้างผู้รับเหมาไม่ได้ แต่เห็นว่าควรยืนระยะเวลาโครงการไว้ที่ 19 ปี 6 เดือน อีกแนวทางหนึ่ง
คือให้คณะอนุกรรมการฯ กลับไปดูมาใหม่ เพราะคณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้บอกคณะกรรมการบริหารฯ เลยว่า
พิจารณาจากประเด็นอะไรมีเหตุผลอย่างไรมีแต่มติคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ
ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ  
  ประธาน ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการฯ มีความเห็นอะไรต่อไปเท่ากับว่าเป็นบรรทัดฐานว่า
ถ้ามีโครงการเกิดขึ้นในลักษณะนี้ต้องท ายังไง คือที่ผ่านๆ มา เรายังไม่ได้เห็นอย่างนี้เป็นปัญหาเยอะเลย คงต้อง
น ากลับไปเข้าคณะอนุกรรมการฯ ใหม่ และมีประเด็นแบบนี้ ตามที่ผู้แทนกระทรวงการคลังเสนอ โดยการช าระ
คืนเห็นว่าควรยึดตามเวลาเดิม แล้วให้สหกรณ์ไปบริหารการช าระคืนเอาเอง 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า สิ่งที่คณะอนุกรรมการฯ คิด ข้างต้นได้น าเรียนที่ประชุม
แล้ว เป็นความเห็นที่ไม่ได้เขียนไว้ในวาระการประชุม แต่ความเห็นต่างๆ ของคณะอนุกรรมการฯ สามารถเห็น
ได้จากรายงานประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่คณะอนุกรรมการฯ  ได้พิจารณาและ
น ามาสู่การพิจารณาที่ให้น าเสนอคณะกรรมการฯ ในวันนี้ 1.ก็คือในเรื่องของงบประมาณทั้งหมด อยากเห็นใน
ภาพรวม จริงๆแล้วการก่อสร้างโรงฆ่ามาตรฐานเพ่ือการส่งออกเป็นยังไง อันนี้คณะอนุกรรมการฯก็ขอกลับมา
ขอให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยจริงๆ คืออะไร เหตุผลที่คุณขอเปลี่ยนแปลงคืออะไร อะไรเป็นที่มาของความ
ล่าช้า 2. ประเด็นในเรื่องตลาดที่จะมารองรับการซื้อขายในอนาคตอยู่ที่ไหนบ้างก็มีเอกสารหลักฐานการท า 
MOU ร่วมกับ Modern Trade ในเรื่องต่างๆรองรับไว้แล้ว 3.ในเรื่องของประมาณการ Cash Flow คณะ 
อนุกรรมการฯ ก็ให้คิดใหม่หมดเพราะว่าธุรกิจเปลี่ยนไป จากเดิมที่ธุรกิจเป็นผ่าซีกและก็รับบริการฆ่า ธุรกิจ
เปลี่ยนไปเป็น Retail Cut คณะอนุกรรมการฯ ก็ให้ค านวณ Cash Flow ใหม่ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช้ Cash Flow เดิมเลย 
4.ศักยภาพของตัวสหกรณ์ฯ ก็ขอดูงบทางการเงินที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี จริงๆ แล้วสหกรณ์ฯ มีศักยภาพ 
แค่ไหนในเรื่องของการท าธุรกิจโคเนื้อและก็โรงฆ่า ซึ่งก็เป็นที่มาของคณะอนุกรรมการฯ ที่น าไปสู่เรื่องของ 
ที่ประชุมในวันนี้  ทั้ งนี้  ในการประชุมครั้งต่อๆ ไปทางฝ่ายเลขาฯ จะได้น ารายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมการฯ ฉบับสมบูรณ์แนบไปในตัวเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณาด้วย 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ควรยืนเวลาช าระ
คืนไว้ตามเดิม เพราะสหกรณ์สามารถบริหารจัดการภายในได้ ถ้าเขาท าดีขึ้นเขาก็น่าจะมีศักยภาพในการช าระ
เงินดีขึ้น ดูแล้วศักยภาพตลาดเขาโตจริงไหมหลังๆ รายได้เขาขึ้นมาเยอะ เพราะฉะนั้นเขาควรช าระมากขึ้น
กว่าเดิม ผมเห็นด้วยตั้งแต่ต้นว่า อยากเห็นการเดินหน้าไปของ Project พวกนี้ เราต้องการโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
อยู่แล้ว และตามกฎหมายใหม่ตาม พ.ร.บ. โรงฆ่าสัตว์ที่ออกมาใหม่ก็ชัดเจนตรงนั้น และที่สหกรณ์ปรับเปลี่ยน
ตามนั้นก็เห็นด้วย แต่เรื่องของการส่งคืนเชื่อว่าสหกรณ์มีศักยภาพคืนมากกว่านั้น ก็ยืนตามเวลาเดิม 
  กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า การช าระคืนงวดสุดท้ายให้ยืนเวลาเดิม โดยมีค าถามว่า
การส่งคืนงวดแรกยืนเวลาที่ปี 2563 หรือว่าจะให้ปรับแผนส่งคืนทั้งหมดแต่คงสิ้นสุดเหมือนเดิม 
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  ประธาน ให้ความเห็นว่า ให้สหกรณ์มีสภาพคล่อง คือยืนระยะเวลาช าระคืนอยู่ ในกรอบเดิม  
ก็คือสิ้นสุดไม่เกิน 29 พฤศจิกายน 2579 ซึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควร ถ้าบริหารการตลาดดีมีลูกค้าจริงๆ
บางทีอาจช าระหมดก่อน เพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาขอขยายเวลาทั้งที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ สหกรณ์ไปบริหาร
แผนการคืนใหม่ได้เลย แล้วไปท า Cash Flow มาให้คณะกรรมการฯ ดูแต่ขอให้ยืน 29 พฤศจิกายน 2579 
เหมือนเดิม และพอด าเนินการไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นผลประกอบการแล้ว ไม่อยากมองไกล 20 ปี ที่ให้ไปเดิม
สหกรณก์็มีเวลาพอสมควรแล้ว  
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า วาระนี้ควร
กลับไปที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหม ่เพราะต้องขอปรับแบบก่อน แล้วถึงขอขยายระยะเวลาก่อสร้างแล้ว
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งอันนี้เราให้อยู่แล้วไม่มีประเด็น ส่วนเรื่องจ่ายเงินก็ให้ยืนตามเดิม อยู่ดีๆ  จะมา
เสนอขอขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่ได้ เจ้าของโครงการต้องบอกกองทุนฯ ก่อนว่าเขาปรับแบบ ไมอ่ย่างนั้นเรามี
ปัญหา เหมือนเรายืนแบบเดิมแต่ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เขาต้องบอกมาก่อนว่าเขาต้องขยายแบบ ซึ่งตรงนี้ 
คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับแบบมาเลย อยู่ดีๆ ก็มาขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง แต่เมื่อ
พิจารณาในเอกสารมีหนังสือของสหกรณ์ฯ ชี้แจงงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้เป็นเงิน 68 ล้านบาท แล้วในหน้า 
42 - 9 ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ถามไปเขาชี้แจงมาแล้วงบประมาณเป็น 68 ล้านบาท แล้วเขาก็บอกว่าได้
เงินมาจากท่ีไหนบ้าง ได้มาเท่าไหร่ แตค่ณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้บอกบอร์ดบริหาร 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ถ้าสหกรณ์เห็นการเปลี่ยนแปลง คือ มาตรฐานใหม่กับตลาดใหม่เขา
มีทางเลือก 2 ทาง คือ ทางเลือกที่ 1 คือท าแบบนี้แหละและก็เป็นเงิน 68 ล้านบาท และทางเลือกที่ 2 เดิน
ตามโครงการเดิม 35 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งสหกรณ์ไปท าในส่วนของเขาเอง ไม่เกี่ยวกับ 35 ล้านบาท  
แต่ถ้าสหกรณ์คิดว่ามันเกี่ยวกันเชื่อมโยงกันในโครงการสหกรณ์ก็ต้องรีบมาแจ้ง ตอนนี้ที่ล่าช้าเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนมาตรฐานแล้วมีการเสนอแบบแปลนโครงการเปลี่ยนไปต่างๆ  หมดเลย ถ้าสหกรณ์เขาได้เสนอมา
หมดแล้ว และคณะอนุกรรมการฯ รับทราบแล้ว เห็นด้วยใช่ไหม ก็น ามาเสนอตกลงว่าสหกรณ์มีหลักฐานชี้แจง
ว่าขนาดโครงการไม่ เหมือนเดิม เขาหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และก็เรื่องของ
กลุ่มเป้าหมายต้องการจะมีรายรับเพ่ิมมากขึ้น เพื่อต้องการที่จะส่งคืนเงินเร็ว เพราะฉะนั้นเห็นชอบ 1.โครงการ
นี้ได้มีการเพ่ิมวงเงินและเปลี่ยนแปลงแบบทั้งหมดให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการเนื่องจากการก่อสร้าง
เปลี่ยนจากแบบเดิมที่เคยขอ 35 ล้านบาท เป็น 68 ล้านบาท ท าให้เวลาการก่อสร้างขยายขึ้น ให้ขยาย เวลา
การก่อสร้าง 2.ขอขยายระยะเวลาช าระเงินคณะกรรมการฯ บอกว่าให้ยืนตามระยะเวลาเดิม เพราะมีเวลาอีก
ยาวไกล ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่ผู้แทนกระทรวงการคลังพูดเท่ากับว่าคณะอนุกรรมการฯ กลับไปร้อยเรียงมาใหม่ 
อาจจะเข้าคณะอนุกรรมการฯ ใหม่ก็ได้ หรือฝ่ายเลขาฯ จะไปร้อยเรียงมาใหม่ตรวจสอบหลักฐานมาใหม่และก็
ขอเข้ามาอีกรอบหนึ่งให้พิจารณา 
  กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนานุรส ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ถ้าประธานมอง
ว่าเป็นความเห็นของกระทรวงการคลัง ตอนนี้เราให้ปรับเปลี่ยน เพราะเห็นว่าการขยายโรงช าแหละเขาเป็นผลดี 
ถ้าเกรดเนื้อเขาได้ติดตลาดบนจริงเขาจะโอเคเลย ความเห็นคือให้เปลี่ยนและให้ขยายเวลาก่อสร้าง เผอิญทีแรก
นึกว่าเขาไม่ขอขยายแบบแปลนมานี่เขาท ามาแล้วชัดเจนมาก แต่คณะอนุกรรมการฯไม่ได้เสนอเรา และก็ให้ยืน
เวลาช าระคืนตามกติกาเดิมปี 2559 ที่ให้ไป แต่การจ่ายช าระคืนให้คณะอนุกรรมการฯ ไปดู เพราะเอกสาร
ต่างๆ เขาส่งมาแต่อนุกรรมการฯ ไม่ได้รายงาน แล้วมติให้บอร์ดเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า หรือจะเอาแบบตามกระทรวงการคลัง คือถ้าคณะอนุกรรมการฯ
ยืนยันว่ามีโครงการเสนอเข้ามาบอกแล้วว่าไม่ใช่ 35 ล้านบาท เป็น 68 ล้านบาท คณะอนุกรรมการฯ  มีการ
รับทราบแล้ว แต่ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง แล้วในเอกสารที่แนบคณะกรรมการฯ ต้องบอกว่าทางสหกรณ์ฯ
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ได้เปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิม เก็บเป็นหลักฐานที่คณะอนุกรรมการฯ ท ามาให้รู้ว่าตกลงใช่ว่าอยู่ดีๆ ไม่รู้เลย 
ถ้ามีทั้งหมดแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอว่าโครงการนี้ได้ขอปรับเปลี่ยนจาก
โครงการเดิมที่เคยเสนอไว้ 35 ล้านบาท เป็น 68 ล้านบาท และต้องมีระยะเวลาในการก่อสร้างมากขึ้น
เนื่องจากขยายแบบแปลนไปก็ขอขยายอันนี้ เห็นด้วย คือวาระ 4.2 ต้องแนบโครงหลักฐานต่างๆ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีเหตุมีผลและสมควรให้ขยายเวลา 2.คณะกรรมการฯ ขอยืนเวลา 20 ปี 
แล้วไปท า Cash Flow มาใหม่ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา และติดตามต่อไป 
เนื่องจากว่ายังมีระยะเวลาด าเนินโครงการระยะยาวซึ่งสามารถที่จะบริหาร Cash Flow และบริหารจัดการได้ 
3.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดโครงการอื่นๆต้องท าก็อนุมัติไปเพ่ือให้เขาท างานได้  
  กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า หมายความว่าวันนี้เราน ากลับไปที่คณะอนุกรรมการฯ
เพียงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของแผนการคืนเงิน ส าหรับประเด็น อ่ืนๆ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่เสนอ 
เพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปมติที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องของการปรับเปลี่ยนงบประมาณฯ
ในเรื่องดังกล่าวแล้วและเห็นว่าเนื่องจากว่าการขอเสนอเข้าในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปจากเดิม
ค่อนข้างมาก เดิมที่เสนอไว้ใช้งบประมาณที่กองทุนฯ ให้ไว้ 35 ล้านบาท แต่ในโครงการใหม่นี้เพ่ือให้การ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นการใช้งบประมาณมากถึง 68 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดของการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงน าไปสู่
การที่จ าเป็นต้องให้มีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จกับการด าเนินการก่อสร้างใหม่ที่
ด าเนินการไว้ที่ได้เสนอขอให้มีการเสนอในเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างต่างๆ อันนี้ที่ประชุมไม่ได้ขัดข้อง
เห็นชอบตามที่ผู้เสนอได้ขอเข้ามา ในเรื่องของการขอขยายเวลาช าระกรคืนเงิน ที่ประชุมเห็นว่าระยะเวลาที่ขอ
ไว้เดิมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยังมีเวลาในบริหารจัดการได้ในระยะต่อไปจึงเห็นว่าคงระยะเวลาคืนเงินตามแผน
เดิมไว้ก่อนโดยให้มีการปรับเปลี่ยนวงเงินการคืนเงินตามความเหมาะสมตามที่ทา งสหกรณ์ฯจะเห็นว่า
ด าเนินการได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการฯ มองว่าโครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
และก็เป็นสาระส าคัญ ดูตรงไหน 1.เรื่องของงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจาก 35 ล้านบาท เป็น 68 ล้านบาท 
แล้วเดิมโครงการนี้ใช้เงิน 100 เปอร์เซ็นต์ จากกองทุนฯ 35 ล้านบาท ต่อมาทางผู้ขอโครงการเห็นว่ามีความ
จ าเป็นเห็นว่ามาตรฐานที่จะส่งออกมาตรฐานใหม่และก็มีเรื่องความต้องการของตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงไป และไป
หาแหล่งเงินอ่ืนมาสมทบ เท่ากับว่าโครงการนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีนัยยะส าคัญท าให้ขนาดแบบแปลน พ้ืนที่
ด าเนินการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไม่ใช่สิ่งที่เคยเสนอไว้เดิม แต่ก็ถือว่าเป็นความสามารถของสหกรณ์ฯ เพื่อที่จะปรับ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เคย
เข้ามาทางคณะกรรมการฯ โครงการที่สหกรณ์ฯ เสนอเดิมอาจจะเป็นลักษณะ M Medium คือเป็นโรงงาน
ขนาดกลางสัก 35 ล้านบาท ไม่ถึง 50 ล้านบาท วันนี้ สหกรณ์มาขอขยายเวลาด าเนินการเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับตลาด และดูแนวโน้มของการการบริหารจัดการที่ดี 
โครงการเป็น 68 ล้านบาท มันคือโครงการ L Scale คือโครงการเกิน 50 ล้านบาท ถือว่าเป็นโครงการขนาด
ใหญ่นั่นแสดงว่าลักษณะของโครงการไม่เท่าเดิมใหญ่กว่าเดิม อาจจะด้วยขีดความสามารถศักยภาพและการ
มองเห็นลู่ทางการตลาด และการเปิดตลาดการมี Order อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากเห็นคณะกรรมการฯ ก็อยาก
เห็น กรรมการฯ ก็เห็นว่าสหกรณ์มีเอกสารหลักฐานโครงการที่เป็น 68 ล้านบาท มีแบบแปลนต่างๆอยู่ที่
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว คณะกรรมการฯ ก็ถือว่าผ่าน ถือว่าคณะอนุกรรมการฯ รับทราบมีหลักฐานและก็ได้
กลั่นกรองไว้แล้ว หน้าที่ของคณะกรรมการฯ คือเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ประเด็นของคณะ
กรรมการฯ คือว่าเราอยากจะเห็นการด าเนินโครงการที่รวดเร็วต่อเนื่องให้ทันกับตลาดและการบริหารจัดการ  
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ที่มีศักยภาพของสหกรณ์ฯ จึงเห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการฯ ให้ขยายเวลาการก่อสร้างตามที่ได้เสนอโครงการ
ว่ามีการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างจาก 35 ล้านบาท เป็น 68 ล้านบาท แล้วก็ขยายแบบแปลนจาก 17 ล้าน
บาท เป็น 25 ล้านบาท แล้วก็มีการสบทบเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ  และก็สหกรณ์ฯ เอง ท าให้ขนาด
โครงการใหญ่ขึ้น ก็ให้ขยายเวลาก่อสร้างตามที่เสนอ แต่ขอให้ด าเนินการเร่งรัดเป็นไปตามแผนเพราะเราก็อยาก
เห็นสหกรณ์ฯ ประสบผลส าเร็จ 2.ขอขยายปรับเปลี่ยน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ คณะกรรมการบริหารฯ  
ก็อนุมัติตามเสนอ คิดว่าสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วด้วยความรอบคอบ คณะอนุกรรมการฯ ก็มองแล้วว่านั่นคือ
โอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โคเนื้อเราก็อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น 3.ขอขยายเวลาช าระคืนอีก 1 ปี  
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าระยะเวลาที่ให้ไป 20 ปี นั้นยาวนานแล้ว เห็นควรให้ยืนเวลาที่เคยเสนอไว้เดิม 
แต่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา และให้สหกรณ์ท า Cash Flow แผนบริหารจัดการส่งคืนเงิน
ให้อยู่ในกรอบเวลาที่อนุมัติไว้เดิม 20 ปี ซึ่งสหกรณ์จะ Speed Up หรือจะบริหารต่างๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องของ
การบริหารจัดการการของสหกรณ์ฯ และให้คณะอนุกรรมการฯ ก ากับติดตามโครงการนี้ให้ประสบความส าเร็จ 
แล้วก็เร่งรัดการด าเนินงานและก็มารายงานกรรมการฯ เป็นระยะๆ  
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายละเอียดของโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง 
มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญค่อนข้างมาก จากเดิมที่ใช้งบประมาณเพ่ือการก่อสร้างโรงช าแหละ เป็นเงิน 
35,750,000 บาท ซึ่งกองทุนฯ สนับสนุนเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 100 เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนเป็นการ
ก่อสร้างโรงช าแหละมาตรฐานเพ่ือการส่งออก โดยมีการเพ่ิมเติมห้องเย็น อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเพ่ิมเติม
รายละเอียดการก่อสร้างซึ่งต้องใช้งบประมาณมากถึง 68 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด ได้หา
แหล่งเงินทุนอื่นเข้ามาสมทบ เนื่องจากสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด เล็งเห็นความจ าเป็นด้านมาตรฐานการ
ส่งออก และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโรงช าแหละจากเดิมที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็น
โครงการขนาดกลาง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ปรับเปลี่ยนขนาดแบบแปลนโรงงานเพ่ิมเติมและต้องใช้งบประมาณ
จ านวน 68 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ และด้วยขีดความสามารถ ศักยภาพของสหกรณ์โคเนื้อ
ก าแพงแสน จ ากัด ที่เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาด และแข่งขันกับการเปิดตลาดค้าเสรี ประกอบกับ
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด ได้เสนอเอกสารหลักฐานโครงการที่ปรับเปลี่ยนแบบแปลนที่ใช้งบประมาณ
จ านวน 68 ล้านบาท ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือพิจารณาแล้ว และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้น าเข้าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาตามข้อเสนอ อีกทั้งคณะกรรมการบริหารฯ ต้องการเห็นการด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องทันกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของสหกรณ์โคเนื้อ
ก าแพงแสน จ ากัด จึงมีมต ิดังนี้ 
  1) ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานออกไปอีก 1 ปี 5 เดือน จากเดิม
ครบก าหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นครบก าหนดวันที่ 30 เมษายน 2563  
  2) เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 
35,750,000 บาท จากเดิมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหมวดสิ่งก่อสร้าง จ านวน 17,000,000 บาท ครุภัณฑ์
จ านวน 18,750,000 บาท เป็นหมวดสิ่งก่อสร้าง จ านวน 25,000,000 บาท หมวดครุภัณฑ์ จ านวน 
10,750,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ฯ และตามมาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
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       2.1) ค่าใช้จ่ายหมวดสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บบรรจุ
ภัณฑ์  อาคารระบบไฟฟ้าส ารอง อาคารส านักงาน และอาคารท าความสะอาดและบรรจุภัณฑ์  จ านวน 
25,000,000 บาท  

 
       2.2) ค่าใช้จ่ายหมวดครุภัณฑ์ จ านวน 10,750,000 บาท ประกอบด้วย 
         2.2.1) ระบบรางแขวนซากโคในโรงแปรสภาพ  1,500,000 บาท 
         2.2.2) ห้องเย็นและเครื่องท าความเย็น    8,471,250 บาท 
         2.2.3) รถห้องเย็น 4 ล้อ 1 คัน      720,435 บาท 
         2.2.4) เครื่องสไลด์เนื้อ 1 เครื่อง        58,315 บาท 

 3) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาปรับแผนการช าระเงินคืน
กองทุนฯ โดยยืนก าหนดเวลาช าระคืนงวดสุดท้ายตามแผนช าระคืนเดิม คือ ไม่เกินวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2579 เนื่องจากแผนช าระคืนที่ได้อนุมัติไว้เดิมมีระยะเวลาคืนที่ยาวนานถึง 20 ปี ซึ่งสหกรณ์ฯ มีเวลามาก
เพียงพอที่จะบริหารจัดการช าระคืน และบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และให้น าแผนช าระคืนที่
ปรับเปลี่ยนแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3 โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ  
       โคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า 
 
มติที่ประชุม  
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
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